


บรรณาธิการแถลง

	 สวสัดค่ีะท่านผูอ่้านทกุท่าน	ด้วยสถานการณ์ปัจจบุนัการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19	ยังคงมอีย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้คนไทยต้องเผชญิกับความเดือดร้อน

ในทุก	 ๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบสาธารณสุข	 การขาดแคลนเตียง

ในการรักษา	 บุคลากรทางการแพทย์กับงานที่ล้นมือ	 และมาตรการในการ

ควบคุมในพื้นที่ที่เสี่ยงท�าให้การค้าขายต้องหยุดชะงักลง	 อย่างไรก็ตาม

กองบรรณาธิการขอเป็นก�าลังใจให้ทุกท่านฟันฝ่าวิกฤตในครั้งน้ีไปได้ด้วยดี	

ส�าหรับสภาผู้แทนราษฎรยังคงด�าเนินงานเคียงคู่กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง	

ไม่ว่าจะเป็นประธาน	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ผู้น�าฝ่ายค้านในสภา

ผูแ้ทนราษฎร	คณะกรรมาธกิาร	และสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร	ทีท่�าหน้าท่ีอย่าง

ขะมักเขม้นในการตรวจสอบการท�างานของรัฐบาล	 ดูแลและช่วยเหลือ

แก้ปัญหาความเดอืดร้อนปากท้องของประชาชน	ซึง่ในเอกสารข่าวรฐัสภาฉบบันี้

ได้น�าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องการท�างานสภาผู้แทนราษฎร	 ไม่ว่าจะเป็นข่าวการ

ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร	ี

ตามมาตรา	๑๕๑	 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐

การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

และคณะกรรมาธกิารต่าง	 ๆ	 นอกจากนีย้งัมีสาระความรู้ท่ีน่าสนใจให้ท่านผูอ่้าน

ได้ตดิตามกนั	กองบรรณาธกิารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าท่านผูอ่้านจะได้รบัประโยชน์

จากการอ่านเอกสารข่าวฉบับนี้

                                                            บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

	 นางพรพิศ	 เพชรเจริญ

	 นางสาวโสมอุษา	 บูรณะเหตุ

บรรณาธิการ

	 นางจงเดือน	 สุทธิรัตน์

ผู้จัดการ

	 นางสิวาพร	 สุขเอียด

เหรัญญิก

	 นางสาวมณฑา	 น้อยแย้ม

กองบรรณาธิการ

นางสาวอารีย์วรรณ		 พูลทรัพย์

	 นายพิษณุ	 จารีย์พันธ์

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร	

	 นายก้องเกียรติ	 ผือโย

	 นางสาวนิธิมา	 ประเสริฐภักดี

	 นางสาวสหวรรณ	 เพ็ชรไทย

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นางสาวสุรดา	 เซ็นพานิช

	นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวจริยาพร	 ดีกัลลา

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวณัฐนันท์	 วิชิตพงศ์เมธี

พิมพ์ที่

ส�านักการพิมพ์

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นางสาววารุณี	 แก้วสอาด
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ภาพ
กิจกรรม

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  รับยื่นญัตติขอเปิด
อภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล
	 วันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดให้สัมภาษณ์	ชั้น	๑		
อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎร	
รับย่ืนญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล	จ�านวน	๖	คน	ประกอบด้วย	๑.	พล.อ.ประยุทธ์	
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ๒. นายอนุทิน
ชาญวรีกลู รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสขุ ๓. นายสชุาติ
ชมกลิน่	 รมว.แรงงาน	 ๔.	 นายศกัดิส์ยาม	 ชดิชอบ รมว.คมนาคม
๕. นายเฉลมิชยั	 ศรอ่ีอน	 รมว.เกษตรและสหกรณ์ ๖. นายชยัวฒุิ
ธนาคมานุสรณ์	 รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากนายสมพงษ์
อมรววิฒัน์ ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร	 พร้อมด้วยตวัแทน
พรรคการเมอืงฝ่ายค้าน	 ประกอบด้วย	 พรรคเพือ่ไทย	 พรรคก้าวไกล
พรรคเสรีรวมไทย	พรรคประชาชาติ	 พรรคเพื่อชาติ และพรรค

บรรยายพิ เศษ   “ผู ้ น� า ธรรมา ภิบาลแล ะ
ประชาธิปไตยในการขับเคลื่อนประเทศ
	 วันที่	 ๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๔	 	ณ	ห้องท�างานประธาน
รัฐสภา	 ชั้น	 ๓	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธาน
รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นวิทยากรบรรยาย
พิเศษหัวข้อ	 “ผู ้น�าธรรมาภิบาลและประชาธิปไตยในการ
ขับเคลื่อนประเทศ”	 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 ให้แก่ผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของ
ผู ้บริหารระดับกลาง	 รุ ่นท่ี	 ๒๓	 ของสถาบันพระปกเกล้า

พลังปวงชนไทย	 โดยพรรคฝ่ายค้านได้พิจารณาหารือร่วมกัน
ถึงความบกพร่องของรัฐบาลท่ีได้บริหารราชการมาในระยะเวลา
๑ ปีที่ผ่านมา ทั้งเร่ืองการบริหารวัคซีนการบริหารสถานการณ์
โรคโควดิ-19	 และด้านเศรษฐกิจ	 จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องยืน่ญตัติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
และขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ตรวจสอบญัตติและบรรจุ
เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนต่อไป	v



4 เอกสารข่าวรัฐสภา

ประธานรัฐสภา ร่วมประชุมหารือทวิภาคี  
	 วนัที	่ ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	 ๒๐๘	

ชั้น	๒	โซนกลาง	อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมประชุมหารือทวิภาคี

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 กับดร.ไซสมพอน	 พมวิหาน	 (H.E.	

Dr.	 Xaysompone	 	 Phomvihane)	 ประธานสภาแห่งชาติ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 เพื่อกระชับ

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาวให้แน่นแฟ้นมากยิง่ขึน้	

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่

ดร.ไซสมพอน	 พมวิหาน	 ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ด�ารงต�าแหน่งประธานสภาแห่งชาต	ิ สาธารณรฐัประชาธปิไตย

ประชาชนลาว	 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีไปยัง	 ดร.ทองลุน	

ให้ก�าลังใจบุคลากรทางการแพทย์
 วันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องประชุม

อร่ามศร	ี วสวุตั	 สถาบนัประสาทวทิยา	 เขตราชเทว	ี กรงุเทพฯ	

นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 ได้มอบหมายให้นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร	เป็นผู้แทนเพือ่ให้ก�าลงัใจ	นายแพทย์ธนนิทร์

เวชชาภนินัท์	ผูอ้�านวยการสถาบันประสาทวิทยา	และบคุลากร

ทางการแพทย์	 ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังการแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (โควดิ-19)	 โดยมี

นางพรพศิ	 เพชรเจรญิ	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย														

ผูบ้รหิารส�านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมด้วย		v

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ได ้กล่าวถึงผู ้น�าและภาวะผู ้น�า
ซึ่งผู้น�ามีบทบาทมากข้ึนในโลกยุคใหม่	 เนื่องจากการท่ีองค์กรจะ
ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วน้ันข้ึนอยู่กับผู้น�าซ่ึงถือเป็นกลไกส�าคัญ
ในทุกองค์กร	 ผู้น�าที่ดีควรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	 หมั่นศึกษา
หาความรู้ใหม่	 ๆ	 รวมท้ังปรับปรุงภาวะความเป็นผู้น�าให้ดียิ่งขึ้น
ต้องท�าตนเป็นแบบอย่างให้กับผู ้ปฏิบัติ	 สร้างจิตส�านึกความ
ซื่อสัตย ์สุจริต	 และสร ้างค ่านิยมร ่วมของสภาพแวดล้อมใน
การท�างานที่ดี	 ซึ่งผู ้น�าที่มีความน่าเชื่อถือ	 สร้างความเชื่อมั่น

และได้รับการยอมรับจะท�าให้คนอ่ืนพร้อมท่ีจะปฏิบัติตามและ
สามารถบรรลุเป้าหมายในภารกิจต่าง	 ๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
อีกทั้งได้กล่าวถึงหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีที่ ใช ้ ในการบริหารราชการแผ ่นดิน	 เพื่อประโยชน ์ สุข
ของประเทศชาติและประชาชน	 โดยต ้องยึดหลักนิติธรรม
นิติรัฐ	 และหลักธรรมาภิบาล	 ในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และขอให้ทุกท่านน�าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ

หลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	v

สีสุลิด	 ประธานประเทศ	 นางปานี	 ยาท่อตู้	 รองประธาน

ประเทศ	 และนายพันค�า	วิพาวัน	นายกรัฐมนตรี	สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว	 ตลอดจนได้แลกเปลีย่นข้อคดิเหน็

เกี่ยวกับความร่วมมือในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)		v
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ส.ส. พรรคประชาธปัิตย์ รบัมอบหน้ากากอนามยั 
	 วันที	่ ๑๘	สงิหาคม	๒๕๖๔	ณ	จดุให้สมัภาษณ์	ชัน้	๑ 

อาคารรัฐสภา	 นายอิสระ	 เสรีวัฒนวุฒิ	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	พรรคประชาธิปัตย์	 รับมอบหน้ากากอนามัย	 จ�านวน	

๑๕,๐๐๐	ชิ้น	จาก	นายดิศักดิ์	วรปริญญาพร	ที่ปรึกษาบริษัท	

โรเวล่า	 โคออปเปอเรชั่น	 จ�ากัด	 เพื่อมอบให้แก่บุคลากรของ

ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ส�าหรับใช้ป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)	v

ประชมุหารอืร่วมกนักบัวิป ๓ ฝ่าย 
	 วันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องประชุมประธาน

รัฐสภา	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	เป็น

ประธานการประชุมหารือร่วมกันกับวิป	๓	ฝ่าย	โดยมี	นายสมศักดิ์	

เทพสุทิน	 รมว.ยุติธรรม	 นายวิรัช	 รัตนเศรษฐ	 ประธานกรรมการ

ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร	 (วิปรัฐบาล)	 นายสุทิน	 คลังแสง	

ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภา											

ผู้แทนราษฎร	 (วิปฝ่ายค้าน)	 นายมหรรณพ	 เดชวิทักษ์	 ที่ปรึกษา

คณะ	กมธ.	วิสามัญกิจการวุฒิสภา	(วิปวุฒิสภา)	พร้อมด้วย	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 สมาชิกวุฒิสภา	 คณะท�างานทางการเมืองของ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 และคณะผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการประชุม

ร่วมกันของรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันที่	๒๔	–	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๔ v

ทีป่รกึษาประธานสภาฯ รับมอบชดุตรวจ ATK  
	 วันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	กรมควบคุมโรค	กระทรวง

สาธารณสุข	 นพ.สุกิจ	 	 อัถโถปกรณ์	 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	รับมอบชุดตรวจ	Antigen	Test	Kit	(ATK)	จ�านวน	๑,๐๐๐	ชุด

จาก	 นพ.อภิชาต	 วชิรพันธ	 รองอธิบดีกรมควบคุมโรค	 เพื่อน�า

มาใช้ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19	 ส�าหรับสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร	 ตลอดจนบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎรและผู้ปฏิบัติงานรองรับการประชุมฯ	 ที่มีข้อบ่งชี้

ชัดเจนว่าเป็นผู้เข้าข่ายอยู่ในกลุ่มเสี่ยง	 เพื่อให้สามารถเข้ารับการ

รักษาได้อย่างทันท่วงที	 v
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บรรยายพิเศษ  “สภาพปัญหาของกระบวนการ
ยุติธรรมไทยกับมุมมองของนักการเมืองต่อ
กระบวนการยุติธรรมไทย” 
  วันที่	 ๒๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องท�างาน	 ชั้น	 ๓	
อาคารรัฐสภา	นายชวน	หลีกภัย	ประธานรัฐสภา	และประธาน
สภาผู้แทนราษฎร	ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ	“สภาพ
ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมไทยกับมุมมองของนักการเมือง

ส.ส. พรรคเพื่อไทย รับมอบผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
	 วนัที	่ ๒๔	 สงิหาคม	 ๒๕๖๔	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ช้ัน	 ๑	

อาคารรฐัสภา	 นายชูวทิย์	 พทิกัษ์พรพลัลภ	 ส.ส.	 พรรคเพือ่ไทย	

รบัมอบผลติภณัฑ์สมนุไพรฟ้าทะลายโจร	 จ�านวน	 ๑๕,๐๐๐	

กระปุก	 และผลิตภัณฑ์กระชายขาว	 จ�านวน	 ๕๐,๐๐๐	 กระปกุ	

จากนายธนัท	 เชี่ยวชาญอักษร	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท

ธนัทเฮิร์บ	 จ�ากัด	 เพื่อมอบให้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทุกพรรคการเมืองน�าไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกจังหวัด

ส�าหรบัใช้ในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควดิ-19		v

การประชมุใหญ่สมชัชารัฐสภาอาเซยีน คร้ังที ่๔๒
  วันที่	 ๒๕	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องประชุมงบประมาณ	

ชั้น	 ๔	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานรัฐสภา	 น�าคณะ

ผู้แทนรัฐสภาไทย	 เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ	 ช่วงที่	 ๒	 โดย

ร่วมรับฟังการน�าเสนอรายงานและให้การรับรองรายงานของ

คณะกรรมาธิการด้านต่าง	 ๆ	 ได้แก่	 ด้านสมาชิกรัฐสภาสตรีของ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 ด้านการเมือง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	

และด้านกิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 รวมท้ังได้ให้การรับรอง

แถลงการณ์ร ่วมโดยมีการลงนามในแถลงการณ์ร ่วมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์	 นอกจากนี้	 ยังมีการมอบรางวัลผู้ท�าคุณงามความดี

ของ	AIPA	 (AIPA	Distinguished	Service	Award)	 ให้แก่สมาชิก

รัฐสภาจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและราชอาณาจักรกัมพูชา	รวมถึง

มีการประกาศวันและสถานท่ีจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภา

อาเซียน	 ครั้งที่	 ๔๓	 โดยราชอาณาจักรกัมพูชา	 จะเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุม	 ระหว่างวันที่	 ๑๒-๑๖	 กันยายน	 ๒๕๖๕
นอกจากนี้	 ได้มีการส่งมอบต�าแหน่งประธาน	 AIPA	 ครั้งที่	 ๔๓	

ให้แก่ประธานสภาแห่งชาติราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย v

ต่อกระบวนการยุติธรรมไทย”	 ให้แก่ผู ้เข้าอบรมหลักสูตร																
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๒๕	ผ่านโปรแกรม	
zoom	
	 โอกาสนี้	 นายชวน	 หลีกภัย	 ได้กล่าวใจความส�าคัญ
ตอนหนึ่งว่า	 “หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
เป็นหลักสูตรท่ีมีความส�าคัญเพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับ
การอบรมได้เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม



ภาพกิจกรรม 7

บันทึกวีดิทัศน ์ในโอกาสการประชุมประธาน
รัฐสภาโลก ครั้งที่ ๕   
	 วันที	่ ๓๐	 สงิหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องท�างาน	 ชัน้	 ๑๐	
อาคารรฐัสภา	 นายชวน	 หลกีภยั	 ประธานรฐัสภาและประธานสภา
ผูแ้ทนราษฎร	 บนัทกึวดีทิศัน์ในโอกาสการประชมุประธานรฐัสภา
โลก	 ครัง้ที	่ ๕	 (ภาคปกต)ิ	 ระหว่างวนัที	่ ๖-๘	 กนัยายน	 ๒๕๖๔	
ณ	 กรงุเวยีนนา	 สาธารณรฐัออสเตรยี	 เพือ่เผยแพร่ในการประชุม
ประธานรฐัสภาโลก	ครัง้ที	่๕	และเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์

ต่อไปv

เลขานุการประธานสภาฯ  รับยื่นหนังสือเพื่อขอ
อนุญาตใช้พื้นที่สภา
  วนัที	่๓๐	สงิหาคม	๒๕๖๔	ณ	จดุรบัยืน่หนงัสอื	ชัน้	๑	
(โซนกลาง)	อาคารรฐัสภา	 นายสมบรูณ์	อทุยัเวยีนกลุ	เลขานุการ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมด้วย	 นายวสันต์	 นุ้ยภิรมย	์
คณะท�างานทางการเมอืงของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	 รบัยืน่
หนังสือจากนายนันทพงศ์	 ปานมาศ	 เครือข่ายรามค�าแหงเพื่อ
ประชาธปิไตย	 และคณะ	 เรือ่ง	 ขออนญุาตให้ประชาชนใช้สวนหวัมมุ
เพ่ืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนอกสภา	 เน่ืองจากสภาผู้แทน
ราษฎรขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น
รายบคุคลตามมาตรา	 ๑๕๑	 ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย
พทุธศักราช	๒๕๖๐ v

การเมืองการปกครอง	สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	เพื่อน�าความรู้
ดงักล่าวไปขับเคล่ือนกระบวนการยติุธรรมของไทยอย่างมทีศิทาง
และเป้าหมายร่วมกัน	 อีกท้ังเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนและอ�านวยความยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด”v
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ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า  
	 วันที	่ ๖	 กนัยายน	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องท�างานประธาน
รฐัสภา	ชัน้	๑๐	อาคารรฐัสภา		นายชวน	หลกีภยั	ประธานรฐัสภา	
ในฐานะประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า	 เป็นประธานการ
ประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า	 ครั้งที่	 ๙/๒๕๖๔	 ผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนกิส์	(โปรแกรม	Zoom)	โดยม	ีนายสมพงษ์	อมรววิฒัน์	
ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร	 และนางพรพิศ	 เพชรเจริญ	
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	 ร่วมประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งต่าง	ๆ	
ดงันี้
	 ๑.	 ขออนุมัติการกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปี	 ประจ�าปี
งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
	 ๒.	 ขออนุมัติรายช่ือผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร

ประกาศนยีบตัรช้ันสงูการเสรมิสร้างสงัคมสนัติสขุ	รุน่ท่ี	๑๑	v

ผูน้�าฝ่ายค้านในสภาผูแ้ทนราษฎร  ให้การรบัรอง
ที่ปรึกษาส ่วนตัวของนายกรัฐมนตรีแห ่ง
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
	 วันที่	 ๘	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องรับรอง	 ชั้น	 ๓	
อาคารรัฐสภา	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู ้น�าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร	และนายศราวุธ	เพชรพนมพร	ประธาน
คณะกมธ.	การต่างประเทศ	ให้การรับรอง	ดร.ซก	กรัดทะยา
(H.E.Dr.Sok	 Sokrethya)	 ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การท่องเทีย่วแห่งราชอาณาจกัรกัมพชูา	 พร้อมคณะ	 ในโอกาส
เดินทางมาเยือนประเทศไทย	 เพื่อหารือข้อราชการและ
แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับเกี่ยวกับการตรวจสอบและควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล	 พร้อมทั้งกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ	
	 โดยนายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ได้กล่าวชื่นชมราช
อาณาจักรกัมพูชาที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-19)	 ได้เป็นอย่างดี	พร้อมทั้ง	
ฝากความระลึกถึงสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช	ฮุน	 เซน	นายก
รัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	 ซึ่งเป็นผู้รอบรู้	 มีความ
สามารถรอบด้าน	และสามารถท�าให้ความสัมพันธ์ในประเทศ
อาเซียนแน่นแฟ้นมากยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	 ยังได้กล่าวถึงการ
ผลักดันนโยบายให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมือง	
เน่ืองจากคนรุ่นใหม่ก้าวทันยุคสมัยและมีความเชี่ยวชาญ

ในเทคโนโลยี	 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนรุ่นใหม่จะพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งข้ึน	

vvvvvvvv

	 ด ้าน	 ดร.ซก	 กรัดทะยา	 ได ้กล ่าวขอบคุณ
นายสมพงษ์	 อมรววิฒัน์	 ทีใ่ห้เกยีรตใินการเข้าพบครัง้นี	้ โดยตน
ได้ติดตามการท�าหน้าที่ของฝ่ายค้านมาโดยตลอดและเห็นว่า
ฝ่ายค้านสามารถท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในทุกด้าน	 รวมถึงการ
เสนอนโยบายหรือเสนอแนะเกี่ยวกับการท�าหน้าที่ของคณะ
รฐัมนตรใีนระบบรฐัสภาได้เป็นอย่างด	ี และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า
คนรุ่นใหม่จะมีบทบาทด้านการเมืองมากยิ่งขึ้นพร้อมน�าพา
ความสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่างประเทศให้คงอยูต่่อไปในอนาคต	 v
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สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๒

	 	 ๑)	 การจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 และการประชุม

ร่วมกนัของรัฐสภา	ถอืเปน็กจิกรรมรวมกลุ่มที่จัดโดยหน่วยงานของ

รัฐ	 โดยความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนราชการ	ซึ่งได้รับการยกเว้น

ตามกฎหมายให้สามารถด�าเนินการได้จึงไม่ต้องขออนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ	๕	(๕)	แห่งข้อก�าหนดออกตามความใน

มาตรา	 ๙	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	(ฉบับที่	๓๐)	ลงวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 	 ๒)	 การขอเคล่ือนย้ายการเดินทางในช่วงเวลาการห้าม

ออกนอกเคหสถานของบุคคลตามค�าร้องของส�านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	นั้น	 เป็นกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพลเรือน	

ซึง่อยูร่ะหว่างการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมายอืน่	ซึง่ถอืเป็นพนกังาน

เจ้าหน้าที่	 ตามความในข้อ	 ๓	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 (ฉบับที่	 ๒๗)	 ลงวันที่	

๑๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต															

เดินทางในห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน	 และยกเว้นมาตรการ															

คัดกรองการเดินทางจากด่านสกัดหรือด่านชะลอบริเวณรอยต่อ

ระหว่างจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

	 ๔.	 ศาลฎีกาได้มีค�าสั่งรับค�าร้องคดีหมายเลขด�าที่	 คมจ.	

๒/๒๕๖๔	กรณนีางสาวธณกิานต์	พรพงษาโรจน์	ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบติั

ตามมาตรฐานทางจรยิธรรมอย่างร้ายแรง	(ช้ันรับค�าร้อง)	ไว้พิจารณา

วินิจฉัยและมิได้มีค�าส่ังเป็นอย่างอื่น	 มีผลให้	 นางสาวธณิกานต	์											

พรพงษาโรจน์	 ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จนกว่าจะมีค�าพิพากษาตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๒๓๕	วรรคสาม

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔  
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	 การถ ่ายทอดการพิจารณาร ่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ซ่ึง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วได้มีการถ่ายทอดการ

ประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานีวิทยุโทรทัศน์

รัฐสภา	 จนกว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จ	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๘	

วรรคสอง	และของดถ่ายทอดการประชุมในระหว่างเวลา	๒๐.๐๐–

๒๐.๓๐	นาฬิกา	เพื่อถ่ายทอดข่าวในพระราชส�านัก

	 ๒.	 ผลการด�าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร	 ได้ขอผ่อนผนัการใช้เส้นทางคมนาคม

และการตรวจคัดกรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเดินทางมา

ประชุมโดยกระทรวงสาธารณสุขได้หารือกับส�านักงานสภาความ

มั่นคงแห่งชาติในฐานะศูนย์ปฏิบัติการ	 ศูนย์บริหารสถานการณ์								

โควดิ–19	(ศปก.ศบค.)	และได้มหีนงัสอืแจ้งไปยงัผูว่้าราชการจงัหวดั

ให้มกีารตรวจคดักรองผูเ้ดนิทางข้ามจังหวัดตามความเหมาะสมและ

ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร

	 ๓.	 ผลการวินิจฉัยของส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาต	ิ												

ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด–19	 (ศปก.

ศบค.)	 การผ่อนผันการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 การประชุม

ร่วมกนัของรฐัสภา	และการเคลือ่นย้ายเดนิทางในช่วงเวลาการห้าม

ออกนอกเคหสถาน	ดังนี้

การประชุม
สภา



10 เอกสารข่าวรัฐสภา

	 ดังนั้น	ปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ปฏิบัติหน้าที่ได้	

จ�านวน	๔๘๒	คน

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบยีบวาระท่ี	๔	เรือ่งท่ีคณะกรรมาธิการพจิารณาเสรจ็แล้ว	

คือ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๔)

	 ทีป่ระชมุได้พิจารณาในวาระที	่๒	จนจบมาตรา	๘	กระทรวง

กลาโหมและหน่วยงานในก�ากับ	 จากนั้นรองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจาณา

	 พจิารณาระเบยีบวาระที	่๔	เรือ่งทีค่ณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	๔)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๑	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	เป็นพิเศษ	วันพุธที่	๑๘	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	๙	กระทรวงการคลังและ

หน่วยงานในก�ากบั	จนจบมาตรา	๑๗	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานในก�ากบั	จากนัน้	ประธานสภาผูแ้ทน

ราษฎรได้ส่ังเล่ือนการพจิารณาร่างพระราชบญัญัตดิงักล่าวไปในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

 

ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๐ และวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจาณา

	 พจิารณาระเบยีบวาระที	่๔	เรือ่งทีค่ณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	๔)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๒	(สมัยสามัญ

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	เป็นพิเศษ	วันพฤหัสบดีที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๑๘	 กระทรวงพลังงาน	

จนถงึมาตรา	๒๕	กระทรวงสาธารณสขุและหน่วยงานในก�ากบั	จากนัน้

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 นายศุภชัย	โพธิ์สุ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ได้แจ้งให้ที่ประชุม

รับทราบ	 เรื่อง	การนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ในวันพฤหัสบดีที่	

๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบยีบวาระท่ี	๔	เรือ่งท่ีคณะกรรมาธกิารพจิารณาเสร็จแล้ว	

คือร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๕	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบยีบวาระที	่๔)	โดยเป็นการพจิารณาต่อจากการประชมุสภา

ผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๓	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	 เป็นพิเศษ	วันศุกร์ที่	๒๐	และวันเสาร์ที่	๒๑	สิงหาคม	

๒๕๖๔

	 ทีป่ระชมุได้พจิารณาต่อในมาตรา	๒๕	กระทรวงสาธารณสขุ

และหน่วยงานในก�ากบั	จนจบร่างแล้วได้ลงมตเิหน็ชอบในวาระที	่๓	

เพือ่เสนอวฒุสิภาพจิารณาต่อไปตามรฐัธรรมนญูฯ	ทัง้นี	้ทีป่ระชมุได้

ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้ง									

ไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 จากนั้น	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน	 (นายสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์)	 ได้กล่าวขอบคุณประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร	 รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 และสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร	 ที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฯ	

โดยรฐับาลจะน�าค�าแนะน�าและข้อสงัเกตไปประกอบการด�าเนนิงาน	

เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรให้มีความคุ้มค่า	 เกิดประโยชน์สูงสุด

มีความโปร่งใสตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	

เพื่อประเทศมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง	อย่างยั่งยืน
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	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 - 	 ร ่ างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ ่ายประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 กระทู้ถามสดด้วยวาจา

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายรังสรรค์	มณีรัตน์	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดล�าพูน	พรรคเพื่อไทย	ถาม	นายกรัฐมนตรี	เนื่องจาก

รฐัมนตรทีีไ่ด้รบัมอบหมายตดิราชการส�าคัญ	จงึได้มหีนังสอืขอเลือ่น

ตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	

ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นางสาวพิมพ์รพี	พันธุ์วิชาติกุล	สมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชีรายชือ่	พรรคประชาธปัิตย์	โดย	รฐัมนตรี

ว ่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

(นายจุติ	ไกรฤกษ์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายครูมานิตย์	 สังข์พุ่ม	 สมาชิกสภา									

ผูแ้ทนราษฎรจงัหวัดสรุนิทร์	พรรคเพือ่ไทย	โดย	รฐัมนตรช่ีวยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	(นางกนกวรรณ	วิลาวัลย์)	เป็นผู้ตอบ	

	 กระทู้ถามทั่วไป 

	 ๑.	กระทู้ถาม	ของ	นายองอาจ	คล้ามไพบูลย์	สมาชิกสภา

ผูแ้ทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคประชาธปัิตย์	เรือ่ง	การบรหิาร

จดัการขยะในกรงุเทพมหานครซึง่เลือ่นมาจากการประชมุสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๓	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	

วันพฤหัสบดีที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๖๔	ถาม	นายกรัฐมนตรี

	 ๒.	กระทูถ้าม	ของ	นายณัฐพงษ์	เรอืงปัญญาวฒุ	ิสมาชกิสภา

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	 ปัญหาการ

จัดการระบบระบายน�้าบริ เวณถนนกาญจนาภิเษกตัดถนน

เพชรเกษม	(แยกเดอะมอลล์บางแค)	ซึง่เลือ่นมาจากการประชมุสภา

ผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๕	 ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๘	 (สมัยสามัญประจ�าปี

คร้ังทีห่นึง่)	วนัพฤหสับดทีี	่๑	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ถาม	รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงมหาดไทย

	 ๓.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายศิริพงษ์	 รัสมี	 สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรกรุงเทพมหานคร	พรรคพลังประชารัฐ	เรื่อง	ขอให้แก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนท่ีช�ารุดเป็นหลุมบ่อในพื้นที่

กรงุเทพมหานครฝ่ังตะวนัออก	โดยเฉพาะเขตหนองจอก	ซึง่เล่ือนมา

จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๕	ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๐	(สมัย

สามัญประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	วนัพฤหัสบดทีี	่๘	กรกฎาคม	๒๕๖๔	ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 กระทู้ถามในล�าดับที่	 ๑	 -	 ๓	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาดไทย	(พลเอก	อนุพงษ์	 เผ่าจินดา)	เป็นผู้ตอบ	โดยในระหว่าง

การพิจารณากระทู้ถามของนายศิริพงษ์	รัสมี	

	 ๔.	 กระทู้ถาม	ของ	นายนริศ	ข�านุรักษ์	สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรจังหวัดพัทลุง	พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	การเพิ่มอัตราก�าลัง

เจ้าหน้าที่ที่ท�างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ซึ่งเลื่อนมาจาก

การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๕	ปีที	่๓	ครัง้ที	่๑๐	(สมยัสามญั

ประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 วันพฤหัสบดีที่	 ๘	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	

เนือ่งจากรฐัมนตรตีดิราชการส�าคญั	จงึได้มหีนงัสอืขอเลือ่นการตอบ

กระทูถ้ามนีไ้ปตอบในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ในวนัพฤหัสบดี

ที่	๙	กันยายน	๒๕๖๔	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๕๑

	 ๕.	 กระทู้ถาม	 ของ	 พลต�ารวจตรี	 สุพิศาล	 ภักดีนฤนาถ	

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ผลสมัฤทธิ์

ของการด�าเนินการเงินกู้	๑	ล้านล้านบาท	เพื่อแก้ไขปัญหา	เยียวยา	

และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคมที่ไดร้ับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๓	ถาม	นายกรัฐมนตรีซึ่ง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

คลัง	(นายอาคม	เติมพิทยาไพสิฐ)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๖.	 กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิกสภา								

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	 ความคืบหน้า

ในการบรหิารจัดการระบบตัว๋ร่วมรถไฟฟ้า	(บตัรแมงมมุ)	และระบบ

ตั๋วร่วมขนส่งมวลชน	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม											

(นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ)	เป็นผู้ตอบ

	 อนึง่	ในระหว่างเวลา	๑๐.๔๙–๑๒.๓๓	นาฬิกา	ณ	ห้องกระทู้

ถามแยกเฉพาะ	นายชวน	หลีกภัย	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ท�า

หน้าที่ประธานในห้องกระทู้ถาม	 และได้ด�าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 ของ	 นายเท่าพิภพ	 ล้ิมจิตรกร	 สมาชิกสภา									

ผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เรือ่ง	ปัญหาสนุขัและ

แมวจรจัด	ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	๒๕	

ปีที่	๓	ครั้งที่	๖	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันพฤหัสบดีที่	๑๗	
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มิถุนายน	๒๕๖๔	ถาม	นายกรัฐมนตรี

	 ๒.	กระทู้ถาม	ของ	นายสมเกียรติ	ถนอมสินธุ์	สมาชิกสภา								

ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร	พรรคก้าวไกล	เรื่อง	ขอทราบความ

คืบหน้าการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน�้าบึงหนองบอน	 ถาม	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

	 กระทู้ถามในล�าดบัที	่๑	และ	๒	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

มหาดไทย	(นายนิพนธ์	บุญญามณี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	กระทูถ้าม	ของ	พลต�ารวจตร	ีสพุศิาล	ภกัดนีฤนาถ	สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ	 พรรคก้าวไกล	 เรื่อง	 ขอทราบ

แผนปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนการปฏิรูปประเทศ	 (ฉบับ

ปรับปรุง)	 ซึ่งเล่ือนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๕									

ปีที่	๓	ครั้งที่	๑๐	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันพฤหัสบดีที่	๘	

กรกฎาคม	๒๕๖๔	ถาม	นายกรัฐมนตรี	 ซึ่ง	 รัฐมนตรีประจ�าส�านัก

นายกรัฐมนตรี	(นายอนุชา	นาคาศัย)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทู้ถาม	ของ	นายจาตุรงค์	 เพ็งนรพัฒน์	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	พรรคเพื่อไทย	จ�านวน	๒	กระทู้ถาม	

คือ

	 	 (๑)	เรื่อง	 การขุดลอกแหล่งน�้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ									

อ่างเก็บน�้าห้วยตามาย	 อ�าเภอกันทรลักษ์	 จังหวัดศรีสะเกษ															

ถาม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 	 (๒)	เรื่อง	การขุดลอกแหล่งน�้าบึงระนาม	และฝายหนอง

หญ้าลาด	อ�าเภอกันทรลักษ์	จังหวัดศรีสะเกษ	ถาม	รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

	 กระทู้ถามทั้ง	 ๒	 กระทู้ถามดังกล่าว	 รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายประภัตร	 โพธสุธน)	 ได้รับ														

มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๕.	 กระทู้ถาม	ของ	นายอาดิลัน	 อาลีอิสเฮาะ	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา	พรรคพลังประชารัฐ	เรื่อง	การสนับสนุน

เงินประกันตัวของจ�าเลยคดีความมั่นคงโดยส�านักงานกองทุน

ยุติธรรม	 โดย	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	 (นายสมศักดิ์

เทพสุทิน)	เป็นผู้ตอบ

	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	การพิจารณาของวุฒิสภา

	 	 ๑)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๙	 (สมัยสามัญประจ�าปี													

ครั้งท่ีหนึ่ง)	 วันจันทร์ที่	 ๑๒	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๔	 ได้ลงมติให้ขยาย								

เวลาการพจิารณาร่างพระราชบญัญัตอิอกไปเป็นกรณพิีเศษ	จ�านวน

๓	ฉบับ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 	 	 (๒)	 ร ่างพระราชบัญญัติหอการค้า	 (ฉบับที่ 	 . .)													

พ.ศ.	....

	 	 	 (๓)	 ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	 (ฉบับที่	 ..)									

พ.ศ.	....

	 ๒.	รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของหน่วยรบังบประมาณ

ที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	

(รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ										

ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๒๗										

วรรคสอง	ประกอบข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ๓.	 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 การ

พัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียวฝั่งอันดามันสู่อ่าวไทย	

ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ	 (รายงานผลการด�าเนิน

การตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ	 ตามข้อบังคับการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ๔.	 ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา	

กัญชง	 และกระท่อมอย่างเป็นระบบ	 (รายงานผลการด�าเนินการ

ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ	 ตามข้อบังคับการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ๕.	รายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 (รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะ

กรรมาธิการ	 ตามข ้อบังคับการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร																								

พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๒๗	วรรคสอง	ประกอบข้อ	๑๐๕	วรรคสี่)

	 ๖.	สรปุผลการพจิารณารายงานผลการพจิารณาศกึษา	เรือ่ง	

การแก้ไขปัญหาฝุ ่นละอองและมลพิษทางอากาศของคณะ

กรรมาธกิารการทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(รายงาน

ผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการตาม																									

ข้อบังคบัการประชมุสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๑๐๕	วรรคสี)่

	 ๗.	ประธานสภาผูแ้ทนราษฎรได้อนญุาตให้คณะกรรมาธกิาร

ขยายเวลาการพิจารณาศึกษา	ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	ข้อ	๙	(๒)	จ�านวน	๑๓	คณะ	ดังนี้

	 	 ๑)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา													

ยาเสพติด	แนวทางการจัดตั้งศูนย์บ�าบัดยาเสพติด	การป้องกันและ
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แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๔	

กรกฎาคม	๒๕๖๔	จากนั้น	ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้

ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอถอนเรื่องในระเบียบวาระที่	๗.๗	 ออกจาก

ระเบียบวาระการประชุม	 เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 ได้

รบัการอนญุาตให้ขยายเวลาการพิจารณาศกึษา	ซึง่ท่ีประชมุยนิยอม

ให้ถอนได้	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๖๑

	 	 ๒)		คณะกรรมาธกิารการศกึษา	ขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาญัตติ	จ�านวน	๒	เรื่อง

	 	 	 (๒.๑)	ญตัตเิพือ่พจิารณาศกึษากลุม่ญตัตเิรือ่งเกีย่วกบั

การศึกษาออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 	 (๒.๒)	ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติเกี่ยวกับ

ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิก

โรงเรียนขนาดเล็กออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๐	สิงหาคม	

๒๕๖๔

	 	 ๓)	 คณะกรรมาธิการการพลังงาน	 ขอขยายระยะเวลา

การพจิารณาศกึษาญตัตเิพ่ือพจิารณาศกึษาการปรบัโครงสร้างราคา

พลังงานและกองทุนน�้ามันให้เป็นระบบและยั่งยืน	 ออกไปอีก														

๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๖	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 ๔)	 คณะกรรมาธกิารการทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อมขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ	 จ�านวน											

๒	เรื่อง

	 	 	 (๔.๑)	ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง

กรณีการปิดอ่าวมาหยา	จังหวัดกระบี่	ออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่

วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 	 (๔.๒)	ญตัตเิพือ่พจิารณาศกึษาและแก้ไขปัญหาทีด่นิ

หมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้	 ออกไปอีก	 ๙๐	 วัน	 นับตั้งแต่				

วันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 ๕)	 คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาแนวทางการ

แก ้ ไ ขป ัญหาคลื่ นทะ เล กัด เซาะชายฝ ั ่ ง และการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลอย่างเป็นระบบขอขยายระยะเวลาการ

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๔	

กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 ๖)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไข

ปัญหาช้างป่าขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว

ออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 	 ๗)	 คณะกรรมาธกิารการท่องเทีย่ว	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาศึกษาญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการส่งเสริม	

แก้ไขปัญหา	 และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย	ออกไปอีก	

๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๔	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 	 ๘)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูป

ประเทศด้านการศกึษาและแนวทางการบรหิารจดัการปัญหาหนีสิ้น

ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบขอขยายระยะเวลา

การพจิารณาศกึษาเรือ่งดงักล่าวออกไปอกี	๙๐	วนั	นบัตัง้แต่วันที	่๒	

สิงหาคม	๒๕๖๔

	 	 ๙)	 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัด

ระเบยีบสายไฟฟ้าสายสือ่สาร	และการบรหิารจดัการไฟฟ้าส่องสว่าง

อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ	ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่อง

ดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๕	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 	 ๑๐)	คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาการบรหิาร

จดัการปาล์มน�า้มนัอย่างเป็นระบบ	ขอขยายระยะเวลาการพจิารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าว	ออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๑๐	สิงหาคม	

๒๕๖๔

	 	 ๑๑)	คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข

ป ัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร ่และผลกระทบด้าน																								

ส่ิงแวดล้อมจากการท�าเหมืองแร่	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศกึษาเรือ่งดังกล่าวออกไปอกี	๙๐	วนั	นับตัง้แต่วันที	่๒	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 	 ๑๒)	คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาปัญหาทีดิ่น

และการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๙๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๒๕	กรกฎาคม	

๒๕๖๔

	 	 ๑๓)	คณะกรรมาธกิารการคมนาคม	ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้าง

สาธารณะ	ออกไปอีก	๑๒๐	วันนับตั้งแต่วันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ	

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหา										

หนี้สินแห่งชาติแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ในระเบียบ																																																									

วาระที่	๗.๕)	

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นางสาวแนน	บุณย์ธิดา	สมชัย	 เป็น

กรรมาธิการ	แทน	นายวุฒิพงษ์	นามบุตร
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	 ๒.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนา

เศรษฐกิจ	 แทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ในระเบียบวาระ														

ที่	๗.๖)

	 ทีป่ระชมุได้มมีติเลอืก	นายพนติ	วกิิตเศรษฐ์	เป็นกรรมาธกิาร	

แทน	นางสาวแนน	บุณย์ธิดา	สมชัย

	 ๓.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนา															

การเมอืงการสือ่สารมวลชน	และการมส่ีวนร่วมของประชาชน	แทน

ต�าแหน่งที่ว่างลง	๑	ต�าแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๘)

	 ที่ประชุมได ้มีมติเลือก	 นายวุฒิพงษ์	 นามบุตร	 เป ็น

กรรมาธิการ	แทนนายพนิต	วิกิตเศรษฐ

	 ๔.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภา											

ผู้แทนราษฎรแทนต�าแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ต�าแหน่ง	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุ

ระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	นายไผ่	ลิกค์	 เป็นกรรมาธิการ	แทน	

นายยุทธนา	โพธสุธน

	 ๕.	คณะกรรมาธิการวิสามญัพจิารณาตดิตาม	ตรวจสอบ	การ

ใช้เงินตามพระราชก�าหนด	๓	 ฉบับ	 เพื่อแก้ไขปัญหา	 เยียวยาและ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ											

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา

ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๑๒๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	๕	กันยายน	

๒๕๖๔	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ	 ขยายเวลา

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก	๑๒๐	วัน

	 ต่อจากนั้น	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๕๔	

(๒)	เพื่อขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอน�าระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๔,	๕	และ	๖	ขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	

และที่ประชุมเห็นชอบให้น�าญัตติท�านองเดียวกันอีก	๒	ฉบับ	ขึ้นมา

พิจารณารวมกันไป	คือ

	 ๑.	 ญัตติด่วน	 เร่ือง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะ

กรรมาธกิารวิสามญัเพือ่พจิารณาติดตาม	 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงนิกู้	

ตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่ง	นายจักรพันธ์	พรนิมิตร	

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคพลงัประชารฐั	เป็น

ผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ๒.	 ญัตติด ่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการ										

กูเ้งนิตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักู้เงนิเพือ่แก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่ง	นายพิธา	ลิ้มเจริญรัตน์	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	พรรคก้าวไกล	กับคณะ	

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 ต่อมา	 ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้															

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ	คือ

	 ๑.	 ญัตติด ่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช	้													

จ่ายเงนิจากการกูเ้งนิตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงั

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่ง	นายสิริพงศ์	

อังคสกุลเกียรติ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ	พรรค

ภูมิใจไทย	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๔)

	 ๒.	 ญัตติด ่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่าย

เงินจากการกู้เงินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง

กู ้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	เพิม่เตมิ	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซ่ึง	นายณฐัวฒุิ

ประเสริฐสุวรรณ	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุร	ี

พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๕)

	 ๓.	 ญัตติด ่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู ้แทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม	 ตรวจสอบ	 และศึกษาพระราช

ก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

และสังคม	 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	

เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่ง	นายสาทิตย์	วงศ์หนองเตย	สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง	พรรคประชาธิปัตย์	 กับคณะ	 เป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๖)

	 ๔.	 ญัตติด่วน	 เรื่อง	 ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม	 ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้

ตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา	๒๐๑๙	เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่ง	นายจักรพันธ์	พรนิมิตร	
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สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรกรงุเทพมหานคร	พรรคพลงัประชารฐั	เป็น

ผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 	 ๕. 	 ญัตติด ่วน	 เรื่ อง	 ขอให ้สภาผู ้ แทนราษฎรตั้ ง																								

คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก

การกู้เงินตามพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและสงัคม	จากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	๒๐๑๙	เพิ่มเติม	พ.ศ.	๒๕๖๔	ซึ่ง	นายพิธา	 ลิ้มเจริญรัตน์	

สมาชกิสภาผู้แทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่	 พรรคก้าวไกล	กบัคณะ	

เป็นผู้เสนอ	(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)

	 เมื่อผู้เสนอญัตติในล�าดับที่	 ๑	 และ	 ๒	 ได้แถลงเหตุผล										

ตามล�าดับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้สั่งเลื่อนการ

พิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ครั้งต่อไป

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคมถึงศุกร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 นายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้														

ที่ประชุมรับทราบเรื่องการถ่ายทอดการพิจารณาญัตติขอเปิด

อภปิรายท่ัวไปเพ่ือลงมตไิม่ไว้วางใจรฐัมนตรเีป็นรายบคุคลโดยมกีาร

ถ่ายทอดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและสถานี

วทิยุโทรทัศน์รัฐสภา	 จนกว่าการพจิารณาจะแล้วเสรจ็	 ตามข้อบงัคบัฯ

ข้อ	 ๑๘	 วรรคสอง	 และของดถ่ายทอดในระหว่างเวลา	๒๐.๐๐	 –	

๒๐.๓๐	 นาฬิกา	 ของทุกวัน	 เพ่ือถ่ายทอดข่าวในพระราชส�านัก

และเหตุการณ์ส�าคัญที่ประชาชนควรรับรู้ในกรณีเร่งด่วน

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 วาระเรื่องด่วน	 คือ	 ญัตติขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพ่ือลงมต	ิ									

ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	ซึ่ง	นายสมพงษ์	อมรวิวัฒน์	กับ

คณะ	จ�านวน	๑๘๕	คน	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

	 เมื่อนายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู้น�าฝ่ายค้านในสภาผู้แทน

ราษฎร	ในฐานะผู้เสนอญัตติ	 ได้แถลงเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	

ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	 และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ	(นายอนุทนิ	ชาญวรีกูล)	ผูถู้กอภิปรายได้ตอบ

ชี้แจง	 และเม่ือการอภิปรายด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว										

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้สั่งพักการประชุมเวลา	

๒๓.๓๓	นาฬิกา	 และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	 ของ								

วันพุธที่	๑	กันยายน	๒๕๖๔

	 เมือ่ถงึเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร	

คนท่ีสอง	 ได้ด�าเนินการประชุมต่อ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ประยุทธ์	

จันทร์โอชา)	 ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบช้ีแจง	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเท่ียวและกฬีา	(นายพพิฒัน์	รชักจิประการ)	รฐัมนตรว่ีาการ

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	(นายจุต	ิไกรฤกษ์)

และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ชัยชาญ	 ช้าง

มงคล)	ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึงได้ตอบชี้แจง	และเมื่อการอภิปราย

ด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่สอง	ได้สั่งพักการประชุมเวลา	๒๑.๐๘	นาฬิกา	และนัดประชุม

ต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่	๒	กันยายน	๒๕๖๔

	 เมือ่ถงึเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนท่ีสองได้ด�าเนินการประชุมต่อ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ประยุทธ์	

จันทร์โอชา)	 และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข	 (นายอนุทิน	 ชาญวีรกูล)	 ผู้ถูกอภิปรายได้ตอบชี้แจง	

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงพลังงาน	

(นายสุพัฒนพงษ์	 พันธ์มีเชาว์)	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสขุ	(นายสาธติ	ปิตเุตชะ)	และรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวง

กลาโหม	 (พลเอก	ชัยชาญ	ช้างมงคล)	 ซึ่งถูกอภิปรายพาดพิงถึงได้

ตอบชีแ้จง	และเมือ่การอภปิรายด�าเนนิมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้ส่ังพักการประชุม

เวลา	๒๓.๑๑	นาฬิกา	และนัดประชุมต่อในเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	

ของวันศุกร์ที่	๓	กันยายน	๒๕๖๔

	 เมื่อถึงเวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ได้

ด�าเนินการประชุมต่อ	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา)	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 (นายสุชาติ	 ชมกลิ่น)	 รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายเฉลมิชัย	ศรอ่ีอน)	รฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ)	 และรัฐมนตรี

ว ่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 (นายชัยวุฒิ	

ธนาคมานสุรณ์)	ผูถ้กูอภปิรายได้ตอบชีแ้จงรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(นายวราวุธ	 ศิลปอาชา)	และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายประภัตร										
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โพธสธุน)	 ซึง่ถูกอภปิรายพาดพงิถึงได้ตอบช้ีแจง	และเม่ือการอภิปราย

ด�าเนินมาจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ที่ประชุมได้มีมติให้ปิดอภิปราย	

ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้	 นายสุทิน	 คลังแสง	 เป็น

ผู ้อภิปรายสรุปญัตติดังกล่าว	 จากนั้นได้นัดประชุมเป็นพิเศษ

เพ่ือลงมตใินญตัตดิงักล่าวในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร	ชดุที	่๒๕	

ปีที่	 ๓	 ครั้งที่	 ๑๗	 (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	 เป็นพิเศษ	

วันเสาร์ที่	๔	กันยายน	๒๕๖๔	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา

ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔	

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบยีบวาระเร่ืองด่วน	คอื	ลงมตญัิตตขิอเปิดอภปิรายทัว่ไป

เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล	 ซึ่ง	 นายสมพงษ์	

อมรวิวัฒน์	 สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่	 พรรค										

เพื่อไทย	กับคณะ	จ�านวน	๑๘๕	คน	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระ															

เรื่องด่วน)

	 ที่ประชุมได้ลงมติ	ดังนี้

	 ๑.	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตต	ิ

(ไม่ไว้วางใจ)	๒๐๘	เสียง	ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	๒๖๔	

เสียง	งดออกเสียง	๓	เสียง

	 ๒.	นายอนุทิน	ชาญวีรกูล	รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ

ญัตติ	(ไม่ไว้วางใจ)	๑๙๖	เสียง	ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	(ไว้วางใจ)	

๒๖๙	เสียง	งดออกเสียง	๑๑

	 ๓.	 นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน											

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	 ๒๐๑	 เสียง								

ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	 ๒๖๓	 เสียง	 งดออกเสียง	 ๑๐	

เสียง	 ไม่ลงคะแนนเสียง	๑	เสียง

	 ๔.	 นายศักดิ์สยาม	 ชิดชอบ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม	ทีป่ระชมุได้ลงมตเิหน็ชอบด้วยกับญัตติ	(ไม่ไว้วางใจ)	๑๙๕	

เสียง	ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	(ไว้วางใจ)	๒๖๙	เสียง	งดออกเสียง	

๑๐	เสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	๑	เสียง

	 ๕.	 นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไม่ไว้วางใจ)	

๑๙๙	 เสียง	 ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	 (ไว้วางใจ)	 ๒๗๐	 เสียง																

งดออกเสียง	๘	เสียง	ไม่ลงคะแนนเสียง	๑	เสียง

	 ๖.	 นายชัยวุฒิ	 ธนาคมานุสรณ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับ

ญัตติ	(ไม่ไว้วางใจ)	๒๐๒	เสียง	ไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติ	(ไว้วางใจ)	

๒๖๗	เสียง	งดออกเสียง	๙	เสียง

	 โดยที่มติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่าก่ึงหนึ่งของ

จ�านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร	 (ปัจจุบันมี

สมาชิกฯ	ทั้งหมด	จ�านวน	๔๘๒	คน)	จึงถือว่ารัฐมนตรีทั้ง	๖	คน	ได้

รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร	ตามมาตรา	๑๕๑	 วรรคสี่

ของรัฐธรรมนูญ
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ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

ยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

รายงานการพจิารณาศกึษา	เร่ือง	ข้อเสนอเชงินโยบายต่อการพฒันา

และขยายสื่อดีส�าหรับเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 ของคณะ

กรรมาธกิารการพฒันาสงัคม	และกิจการเดก็	เยาวชน	สตร	ีผูส้งูอายุ	

คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

รายงานการพิจารณาศึกษา	เรื่อง	แนวทางการส่งเสริมการมีงานท�า

ของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

ชวีติคนพิการ	ของคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคม	และกจิการเดก็	

เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	รับทราบ	เรื่อง	รายงานการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	 วุฒิสภา	

จากการเดนิทางศกึษาดงูานและการจดัสมัมนา	ระหว่างเดือนตลุาคม	

๒๕๖๒–ธันวาคม	๒๕๖๓

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	รับทราบ	เรื่อง	แจ้งเหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถาม

เป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ภายในก�าหนด

เวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๖๐	จ�านวน	๒	กระทู้

	 ที่ประชุมรับทราบ

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 เรือ่งด่วนร่างพระราชบญัญตัจิราจรทางบก	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....

ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเป็นร่างพระราช

บัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน	 วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน											

๓๐	วัน	และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	

๓๐	 วัน	 ซึ่งจะครบก�าหนดการพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่	 ๑๙	

สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 หลังจากประธานกรรมาธิการ													

วิสามัญฯ	 (นายสุรชัย	 เล้ียงบุญเลิศชัย)	 แถลงช้ีแจงประกอบการ

เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้

พจิารณาในวาระทีส่อง	จนจบร่าง	และลงมตใินวาระทีส่าม	ให้แก้ไข

เพิ่มเติม	๑๔๕	เสียง	ไม่เห็นด้วย	๑	เสียง	งดออกเสียง	๒	เสียง	และ

ไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	พร้อมท้ังลงมตเิหน็ด้วยกบัข้อสังเกตของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการ

พิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 จากนั้น	ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่	๗	เรื่องอื่น	ๆ	

	 ๑.	 ขอขยายเวลาการจัดท�ารายงานสรุปผลการศึกษา

วเิคราะห์รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปู

ประเทศ	ตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

(เดอืนมกราคม–มนีาคม	๒๕๖๔)	ของคณะกรรมาธกิารตดิตาม	เสนอ

แนะ	และเร่งรัดการปฏรูิปประเทศและการจดัท�าและด�าเนนิการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	 (ตสร.)	ออกไปอีก	๓๐	วัน	(ระเบียบวาระที่	๗.๑)	

โดยก�าหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธกิารฯ	จะครบก�าหนด

ในวันศุกร์ที่	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ	

(พลเอก	สิงห์ศึก	สิงห์ไพร)	 จึงขอขยายเวลาการจัดท�ารายงานสรุป

ผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ	ตามมาตรา	๒๗๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย	(เดือนมกราคม–มีนาคม	๒๕๖๔)	ออกไปอีก	๓๐	วัน	

ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
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จ�านวนสมาชกิในทีป่ระชมุวฒิุสภาให้งดใช้ข้อบงัคบั	ข้อ	๑๗๕	วรรค

สอง	 (๓)	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 เพื่อขยายเวลาการจัดท�า

รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการ

ด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของ

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(เดอืนมกราคม–มีนาคม	๒๕๖๔)	

ของคณะกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	 และเร่งรัดการปฏิรูป

ประเทศ	และการจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	(ตสร.)	

ออกไปอีก	๓๐	วัน

	 ๒.	 ขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญ

เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	ความประพฤติ	และพฤติกรรมทาง

จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งอัยการ

สงูสดุออกไปอกี	๑๐	วนั	(ระเบียบวาระที	่๗.๒)	โดยก�าหนดเวลาการ

พิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญฯ	 จะครบก�าหนดในวัน

พฤหัสบดีที่	๒	กันยายน	๒๕๖๔	ประธานคณะกรรมาธิการสามัญฯ	

(พลเอก	 อู้ด	 เบื้องบน)	 จึงขอขยายเวลาการพิจารณาของคณะ															

กรรมาธิการสามัญฯ	 ออกไปอีก	 ๑๐	 วัน	 ตามข้อบังคับข้อ	 ๑๐๕														

วรรคสอง	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนัน้	ประธานของทีป่ระชมุได้สัง่ให้เลือ่นการพจิารณา

เร่ืองด่วนที่	 ๒	 เร่ืองด่วนท่ี	 ๔	 ไปพิจารณาในการประชุมวุฒิสภา										

ครั้งถัดไป	

 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติม	จ�านวน	๑	ฉบับ	คือ

	 -	ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ๑.	 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต	ิ

ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการการติดตาม	

เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	และการจัดท�าและด�าเนิน

การตามยุทธศาสตร์ชาติ	(ตามมาตรา	๒๔	แห่งพระราชบัญญัติการ

จดัท�ายทุธศาสตร์ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐)	(เร่ืองด่วนท่ี	๑)	เป็นเรือ่งทีเ่ลือ่น

มาจากการประชมุวฒุสิภา	ครัง้ที	่๘	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	

วันจันทร์ที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 ๒.	 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการ

ตดิตาม	เสนอแนะ	และเร่งรดัการปฏริปูประเทศ	และการจดัท�าและ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (ตามมาตรา	 ๒๕	 แห่งพระราช

บญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(เรื่องด่วนที่	๒)	เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๘	

(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 ๓.	 รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏริปูประเทศตามมาตรา	๒๗๐	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	 (เดือนตุลาคม–ธันวาคม	 ๒๕๖๓)	 พร้อมรายงานของคณะ

กรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	และ

การจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (ตามมาตรา	 ๒๗๐	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 เป็นเรื่อง									

ท่ีเล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา	 ครั้งท่ี	 ๘	 (สมัยสามัญประจ�าปี									

ครั้งที่หนึ่ง)	วันจันทร์ที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๔

	 เนื่องจากเรื่องด่วนที่	 ๑	 ถึงเรื่องด่วนที่	 ๓	 เป็นรายงานที่มี

เนือ้หาเกีย่วเนือ่งกนั	ประธานวฒุสิภาจึงปรกึษาต่อทีป่ระชมุเพือ่ขอ

ให้รวมการพิจารณารายงานทั้ง	๓	ฉบับดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	 หลังจากเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาต	ิ(นายดนชุา	พชิยนนัท์)	แถลงรายงานสรุปผลการ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 รายงานสรุปผล

การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	และ

รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการตามแผนการปฏริปูประเทศ

ตามมาตรา	 ๒๗๐	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (เดือน

ตุลาคม–ธันวาคม	๒๕๖๓)	ประธานคณะกรรมาธิการติดตาม	เสนอ

แนะ	 และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการ

ตามยุทธศาสตร์ชาติ	(พลเอก	สิงห์ศึก	สิงห์ไพร)	แถลงรายงานสรุป

ผลการศึกษาวิ เคราะห ์รายงานสรุปผลการด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาต	ิประจ�าปี	๒๕๖๓	รายงานสรุปผลการศึกษาวเิคราะห์

รายงาน	สรุปผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	ประจ�า

ปี	๒๕๖๓	และรายงานสรปุผลการวเิคราะห์รายงานความคบืหน้าใน

การด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ	ตามมาตรา	๒๗๐	ของ

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	(เดอืนตลุาคม–ธนัวาคม	๒๕๖๓)	

ต่อที่ประชุมแล้ว	 จากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ด�าเนินการให้ผู้แทน
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คณะกรรมาธิการตดิตามการบรหิารงบประมาณอภปิรายแสดงความ

คดิเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินงานด้านงบประมาณในภาพรวม

ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภาที่รับ

ผิดชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	 แผนการปฏิรูปประเทศ	

และสมาชิกวุฒิสภา	 อภิปรายแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	

จนครบถ้วนแล้ว	 ประธานของท่ีประชุมได้สั่งให้เลื่อนการพิจารณา

เรื่องด่วนที่	 ๑	 ถึงเรื่องด่วนที่	 ๓	 ออกไปพิจารณาในการประชุม

วุฒิสภาครั้งถัดไป

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
		 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 ๑.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

รายงานการพจิารณาศกึษา	เรือ่ง	แนวทางการเข้าถงึบรกิารธรุกรรม

ทางการเงินของคนพกิาร	ของคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคมและ

กิจการเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	และผู้ด้อยโอกาส

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

รายงานการพิจารณาศึกษา	 เรื่อง	 แนวทางการแก้ไขปัญหา	ฟื้นฟู

เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ												

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกจิ										

การเงิน	และการคลัง

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

รายงานการพจิารณาศึกษา	เรือ่ง	บทบาทและทศิทางการประกนัภยั

และนัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของคณะ

กรรมาธิการการเศรษฐกิจ	การเงิน	และการคลัง

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๔.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

รายงานการพิจาณาศึกษา	 เรื่อง	 ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม	

(Thailand	Digital	Platform	)	“One	Country	One	Platform”	

ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	รับทราบ	เรื่อง	ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตาม

ข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญติั

ยกฐานะศาลแขวงนครไทย	ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย	และศาลแขวง

เวียงป่าเป้า	เป็นศาลจังหวัด	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร										

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน	๖๐	 วัน	 และวุฒิสภาได้ลงมติ

ให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอกี	๓๐	วนั	ซึง่จะครบก�าหนดการ

พิจารณาในวันพุธที่	๑๘	กันยายน	๒๕๖๔	(เรื่องด่วนที่	๑)	หลังจาก

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	(นายวิสุทธิ์	ศรีสุพรรณ)	แถลง

ช้ีแจงประกอบการเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ										

แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง	 จนจบร่าง	 และลงมติใน

วาระท่ีสามเหน็ชอบด้วยกบัสภาผูแ้ทนราษฎร	๑๗๗	 เสยีง	 ไม่เหน็ด้วย

ไม่มี	งดออกเสียง	๑	เสียง	และไม่ลงคะแนนเสียง	ไม่มี	พร้อมทั้งมี

มติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 เพื่อส่งไป

ยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๒.	ร่างพระราชบญัญตัหิอการค้า	(ฉบบัที	่..)	พ.ศ.	....	ซึง่คณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาเสร็จแล้ว	วฒุสิภาต้องพจิารณาให้เสรจ็

ภายใน	๖๐	วัน	และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไปเป็นกรณี

พิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 ซึ่งจะครบก�าหนดการพิจารณาในวันพุธที่	 ๑๘	

กนัยายน	๒๕๖๔	(เรือ่งด่วนที	่๒)	หลงัจากประธานคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญฯ	 (นางอภิรดี	 ตันตราภรณ์)	 แถลงชี้แจงประกอบการเสนอ

รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	 แล้ว	 ที่ประชุมได้พิจารณา

ในวาระที่สอง	จนจบร่าง	และลงมติในวาระที่สาม	เห็นชอบด้วยกับ

สภาผู้แทนราษฎร	 ๑๘๘	 เสียง	 ไม่เห็นด้วย	 ๑	 เสียง	 งดออกเสียง																

๑	เสียง	และไม่ลงคะแนนเสียง	๑	เสียง	พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับ

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรี

ประกอบการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

	 ๓.	 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	

ประจ�าปี	๒๕๖๓	พร้อมรายงานของคณะกรรมาธกิารตดิตาม	 เสนอแนะ

และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�าและด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	 (ตามมาตรา	 ๒๔	 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐)	(เรื่องด่วนที่	๓)
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	 ๔.	 รายงานสรุปผลการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการ

ตดิตาม	เสนอแนะ	และเร่งรดัการปฏรูิปประเทศ	และการจดัท�า	และ

ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (ตามมาตรา	 ๒๕	 แห่งพระราช

บญัญตัแิผนและขัน้ตอนการด�าเนนิการปฏรูิปประเทศ	พ.ศ.	๒๕๖๐)	

(เรื่องด่วนที่	๔)

	 ๕.	 รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการ

ปฏริปูประเทศตามมาตรา	๒๗๐	ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย	 (เดือนตุลาคม	 –	 ธันวาคม	 ๒๕๖๓)	 พร้อมรายงานของคณะ

กรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	และ

การจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 (ตามมาตรา	 ๒๗๐	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)	(เรื่องด่วนที่	๕)

	 เรือ่งด่วนที	่๓	ถงึเรือ่งด่วนที	่๕	เป็นการพจิารณาต่อจากการ

ประชุมวฒิุสภา	คร้ังท่ี	๑๑	(สมยัสามญัประจ�าปีครัง้ทีห่นึง่)	วนัองัคาร

ที	่๑๗	สงิหาคม	๒๕๖๔	ประธานของท่ีประชุมได้ด�าเนนิการให้ผูแ้ทน

คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตาม	 เสนอแนะ	 และ

เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	 และการจัดท�า	 และด�าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ	ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าวุฒิสภา	และ

สมาชิกวฒุสิภาอภปิรายให้ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะต่อการด�าเนนิ

การตามรายงานทัง้	๓	ฉบบั	จ�าแนกตามประเดน็ยทุธศาสตร์ที	่๓	ถงึ

ยุทธศาสตร์ที่	๖	ตามล�าดับ	และมีมติเห็นด้วยกับรายงานของคณะ

กรรมาธิการติดตาม	เสนอแนะ	และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ	และ

การจัดท�าและด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	๓	ฉบับ	พร้อมทั้ง

มีมติให้ส่งรายงานของคณะกรรมาธิการฯ	ทั้ง	๓	ฉบับดังกล่าวไปยัง

คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปตามข้อบังคับ	ข้อ	๑๗๙

	 สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	จ�านวน	๒	ฉบับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อรับทราบ

	 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 เรื่องเพื่อพิจาณา

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป	 ได้มี

สมาชิกฯ	เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม	ตาม

ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๓๒	 (๒)	 โดยขอน�าญัตติ	 เรื่อง	 ขอให้รัฐสภา

วินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภา	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 ซึ่ง	

นายธีรัจชัย	พันธุมาศ	เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)	

และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๘๓	 และมาตรา	

๙๑)	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระ

ที่	๓.๓)	ขึ้นมาพิจารณาต่อจากระเบียบวาระที่	๓.๑	ซึ่งที่	

	 ประชุมเห็นชอบ

	 จากนั้น	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ

แล้ว	 คอื	 ร่างพระราชบญัญัตใิห้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

พ.ศ.	 ....	 ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	 และร่างพระราช

บัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระ

ที่	 ๓.๑)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา	ครั้งที่	๑	(สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคารที่	

๒๒	มิถุนายน	๒๕๖๔	

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

ต่อในมาตรา	 ๘๓	 แล้วเรียงล�าดับมาตราจนจบร่าง	 ที่ประชุม

ได้ลงมติในวาระที่	 ๓	 เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ทั้ งนี้ที่ประชุมได ้ลงมติ เห็นชอบด ้วยกับข ้อสังเกตของ

คณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป	 จากนั้น

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคด	ี																

ยาเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ในวาระที่	๒	จนจบร่าง	ที่ประชุม

ได้ลงมติในวาระที่	๓	เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ	ตามล�าดับ	คือ

	 ๑.	ญัตติ 	 เ รื่ อ ง 	 ขอให ้ รั ฐสภาวินิ จฉั ยตี ความ

ข้อบงัคับการประชุมรฐัสภา	พ.ศ.	๒๕๖๓	ซึง่	นายธีรจัชยั	พนัธมุาศ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคก้าวไกล	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วน)

	 เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	

ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว

	 ๒.	 ร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิม่เตมิ

(ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๘๓	 และมาตรา	

๙๑)	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	(ในระเบียบวาระ

ที่	๓.๓)

	 ประธานรฐัสภาได้สัง่เลือ่นการพจิารณาร่างรฐัธรรมนญูฯ	

ดังกล่าวไปในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งต่อไป

	 สรุปผลการพิจารณา

	 เห็นชอบด้วย	จ�านวน	๒	ฉบับ	คือ

	 ๑.	 ร ่างพระราชบัญญัติ ให ้ ใช ้ประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด	พ.ศ.	....	ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

	 ๒.	 ร ่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....
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ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ�าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
	 เรื่องเพื่อพิจารณา

	 ระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแล้ว	 คือ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไข

เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....	 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	

๘๓	 และมาตรา	 ๙๑)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จ

แล้ว	 (ในระเบียบวาระที่	 ๓.๓)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	ครั้งที่	๔	 (สมัยสามัญประจ�าปี

ครั้งที่หนึ่ง)	วันอังคารที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๔

	 ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา	 ประธานคณะกรรมาธิการฯ

ได้เสนอญัตติเพื่อขอให้ที่ประชุมรัฐสภาให้ความยินยอมใน

การน�ารายงานของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรม

นูญฯ	(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)	เข้าสู่การพิจารณา	ตามข้อบังคับฯ	

ข้อ	๓๗	ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	 พุทธศักราช	 ....

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	 ๘๓	 และมาตรา	 ๙๑)	 (ฉบับแก้ไข

เพิ่มเติม)	ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	ในวาระที่	๒

จนจบร่าง และเม่ือการพจิารณาวาระท่ีสองเสรจ็ส้ินแล้วประธาน

รัฐสภาได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยมาตรา	 ๒๕๖	 (๕)	 ก�าหนดว่า	 เมื่อการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ	 วาระที่สองเสร็จส้ินแล้วให้รอไว้

สิบห้าวัน	 เมื่อพ้นก�าหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระ

ที่สามต่อไป
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ส.ส.นครศรธีรรมราช รบัยืน่หนงัสอืเพือ่ขอความ
เป็นธรรม  
	 วันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดให้สัมภาษณ์	ชั้น	๑	

อาคารรฐัสภา	นายสายณัห์	ยตุธิรรม	สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 พรรคพลังประชารัฐ	 รับยื่นหนังสือ

จาก	 น.ส.ธัญยภรรณ	มากช่วย	 พี่สาวนายติณศรุต	 มากช่วย	

ที่ถูกยิงเสียชีวิต	 เพื่อขอความเป็นธรรม	 โดยการก่อเหตุครั้งนี้

ถือว่าอุกอาจเป็นอย่างมากเนื่องจากอยู่กลางเมือง	 ซึ่งและ

อยู่ไม่ไกลกับสถานีต�ารวจภูธรท่าศาลา	 จ.นครศรีธรรมราช

นายสายัณห์	 ยุติธรรม	 กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า	 จะน�า

เรื่องดังกล่าวเรียน	 ผู ้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ	 เพื่อขอ

ส.ส.จงัหวดัภาคเหนอื แถลงข่าวเรยีกร้องให้แก้ไข
ปัญหาราคาล�าไยตกต�่า  
	 วันที่	 ๑๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	ณ	 ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	

อาคารรฐัสภา	นายชลน่าน	ศรแีก้ว	ส.ส.	จังหวัดน่าน	พรรคเพือ่ไทย

และ	ส.ส.จงัหวัดภาคเหนอื	๘	จงัหวดั	ร่วมกนัแถลงข่าวเรียกร้อง

ให้รฐับาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาล�าไยตกต�า่เพือ่ช่วยเหลอืเกษตรกร

ที่ได้รับผลกระทบ	 สืบเนื่องจากขณะนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวน

ล�าไยได้รับความเดือดร้อนจากราคาผลผลิตล�าไยตกต�่าเป็น

อย่างมาก	 จึงขอให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกร	

โดยจัดสรรงบประมาณจาก	 พ.ร.ก.ให้อ�านาจกระทรวงการคลัง

กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 จากการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 เพิ่มเติม	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 วงเงิน	

๕	 แสนล้านบาท	มาใช้เยียวยาเกษตรกรและผู้รับซื้อล�าไย	 (ล้ง)	

ที่ได้รับความเดือดร้อน	 เป็นจ�านวน	 ๓,๔๐๐	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	

ให้มีการโอนส�านวนคดี	 ในพื้นท่ีสถานีต�ารวจภูธรท่าศาลา	

จ.นครศรธีรรมราช	มาให้กองปราบปราม	เป็นผูด้�าเนินการแทน	

เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม		

รอบรั้วสภา
ข่าวในประเทศ

ในนาม	 ส.ส.จังหวัดภาคเหนือ	 ขอให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่อง

ดังกล่าวให้ความช่วยเหลือโดยออกมาตรการเยียวยา	 และเร่ง

แก้ไขปัญหาเพื่อให้ราคาล�าไยมีราคาสูงขึ้น	 พร้อมกันนี้	 ขอส่ง

ก�าลังใจไปยังพี่น้องเกษตรกรและขอให้ได้รับความช่วยเหลือ

โดยเร็ว		
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รับยื่นหนังสือร่วมสนับสนุนนโยบายสวัสดิการเงิน
อดุหนุนเดก็เลก็แบบถ้วนหน้า 
	 วันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดรับยื่นหนังสือ	ชั้น	๑	
(โซนกลาง)	 อาคารรัฐสภา	 นายเกียรติ	 สิทธีอมร	 ส.ส.พรรค
ประชาธปัิตย์	นายสทิุน	คลงัแสง	ส.ส.พรรคเพือ่ไทย	นายอาดิลนั
อาลอีสิเฮาะ	 	 ส.ส.พรรคพลงัประชารฐั	 น.ส.เพชรดาว	 โต๊ะมนีา	
ส.ส.พรรคภูมิใจไทย	น.ส.วรรณวิภา	ไม้สน	ส.ส.พรรคก้าวไกล	
พ.ต.อ.ทวี	สอดส่อง	ส.ส.พรรคประชาชาติ	ศ.โกวิทย์	พวงงาม	
ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท	และคณะ	รับยื่นหนังสือจาก	นางสุนี	
ไชยรส	 คณะท�างานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุน
เด็กเล็กสู ่ถ้วนหน้า	 และผู ้แทนองค์กรภาคประชาสังคมท่ี
ขับเคลื่อนงานในประเด็นเด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้พิการ	เครือข่าย
แรงงาน	ทั้งในและนอกระบบ	เรื่อง	ขอให้พรรคการเมืองร่วม
สนับสนุนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กแบบถ้วนหน้า	
ตามมติคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน

ส.ส.พรรคพลงัธรรมใหม่ แถลงข่าว การจดัซือ้ ATK  
	 วันที่	 ๒๐	 สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	
อาคารรัฐสภา	 นายระว	ี มาศฉมาดล	 ส.ส.พรรคพลงัธรรมใหม่
แถลงข่าว	 การจัดซ้ือ	 Antigen	 test	 kit	 หรือ	 ATK	 ของ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 หรือ	 สปสช.	 ว่าไม่
เห็นด้วยต่อข้อส่ังการของพล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก
รฐัมนตรใีห้การจดัซ้ือ	Antigen	test	kit	หรอื	ATK	ของ	สปสช.
จ�านวน	 ๘.๕	 ล้านชุด	 ต้องผ่านการรับรองจาก	WHO	 และ
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	 ตามความเห็น
แพทย์ชนบท	เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้จะเท่ากบัการล้มการประมูล
และส่งผลให้บริษัทเอกชนฟ้องร้องได้	 และหากเปิดประมูล
ใหม่	 ก็ไม่ทราบว่าจะมีการเสนอราคาเดิมหรือสูงข้ึน	 ท้ังน้ี	
อย.	และองค์การเภสัช	จะด�าเนินการอย่างไรอีกต่อไป	จึงเห็น
ว่าไม่เหมาะ	
	 ส�าหรับกรณีของนายอนุทิน	 ชาญวีรกูล	 รองนายก
รัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ระบุว่า
ให้ยอมรับผลการประมูลของ	 LEPU	 ก็จะเกิดข้อขัดแย้งอีก
หากผลตรวจไม่ผ่าน	ตนจึงมีข้อเสนอที่ดีที่สุดคือให้	LEPU	น�า
ชุดตรวจ	 ๑,๐๐๐	 เทส	 ส่งให้	 อย.	 เพ่ือส่งต่อให้โรงพยาบาล
ของรัฐที่มีมาตรฐาน	 ๕	 แห่งคือ	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์

แห่งชาติ	 (กดยช.)	 และผลักดันให้รัฐบาลมีมาตรการป้องกัน
และเยียวยาเด็กเล็ก	อายุ	๐	-	๖	ปี	จากสถานการณ์โควิด-19	
	 นายเกียรติ	 สิทธีอมร	 เป็นตัวแทนกล่าวภายหลัง
รับหนังสือว่า	 ทุกพรรคมีความเห็นตรงกันว่าควรสนับสนุน
มาตรการดังกล่าว	 ท้ังน้ี	 จะพยายามด�าเนินการในส่วนของ
พรรคการเมืองเพือ่ผลกัดนัมาตรการท่ีเสนอให้เกดิเป็นรปูธรรม
โดยเร็วท่ีสุด	 และเห็นว่ามีความเหมาะสมท่ีจะใช้มาตรการใน
ส่วนน้ีในงบกลางเพื่อให้ตรงตามเจตนาและข้อก�าหนดในการ

ใช้งบกลางของรัฐบาลต่อไป  

สภากาชาดไทย	โรงพยาบาลศิริราช	โรงพยาบาลธรรมศาสตร์	
สถาบนับ�าราศนราดรู	และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล	ตรวจทีล่ะ	
๒๐๐	เทส		ถ้าหากว่าผ่านก็ไม่ต้องสนใจผลของ	WHO	เพราะ
ผ่าน	๕	โรงพยาบาลระดับชั้นน�าของประเทศไทยแล้ว	แต่หาก
ไม่ผ่านก็ยกเลิกการประมูลของ	LEPU	ซึ่งจะท�าให้ไม่สามารถ
ฟ้องร้องได้	รวมทัง้	ขอเสนอแนวทางให้	๓	บรษิทัทีเ่ข้ารอบการ
ประมลู	ส่งตวัอย่างบรษิทัละ๑,๐๐๐	เทส	ไปให้	๕	โรงพยาบาล	
และหากบรษิทัแรก	คอื	LEPU	ไม่ผ่านกใ็ห้เทส	บรษิทัที	่๒	หาก
ไม่ผ่านก็	 เทสบริษัทที่	๓	แต่หากทั้ง	๓	บริษัทไม่ผ่าน	ก็ให้น�า	
๒๐	บรษิทั	ท่ีชุดตรวจผ่าน	อย.	แล้ว	มาเปิดประมูลใหม่	อย่างไร
กต็าม	ตนเช่ือว่าทุกฝ่ายต่างก็มีความปรารถนาดีต่อประเทศ	แต่
เมือ่เกดิความขดัแย้งขึน้กบัเรือ่งเร่งด่วนทีต้่องตดัสนิใจโดยเรว็
ที่สุด	  
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ส.ส.พรรคก้าวไกล รับยื่นหนังสือข้อเสนอแนะ
ต ่อการบริหารจัดการการแพร ่ระบาดของ
โรคโควิด-19 และมาตรการเยียวยาประชาชน 
 วันที่	๒๐	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดรับยื่นหนังสือ	ชั้น	๑	

(โซนกลาง)	 อาคารรัฐสภา	 	 น.ส.วรรณวิภา	 ไม้สน	 ส.ส.พรรค

ก้าวไกล	 และคณะ	 รับยื่นหนังสือจาก	 น.ส.ณิชาภา	 จินดา

ดวงรัตน์	 ตัวแทนสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่ง

ประเทศไทย	และคณะ	 เรื่อง	 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 การบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	๒๐๑๙	 (โควิด-19)	 และมาตรการเยียวยา

ประชาชน	 จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	 ประชาชนที่ประสบปัญหา	

นิสิตนักศึกษาแพทย์จากหลากหลายสถาบันทั้งในประเทศไทย

ประธานรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชา
รัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๒ 
	 วันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องประชุมงบประมาณ	
ชัน้	๔	(โซนกลาง)	อาคารรฐัสภา	นายชวน	หลกีภัย	ประธานรฐัสภา	
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย	 น�าคณะผู้แทนรัฐสภา
ไทย	 เข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	 คร้ังท่ี	 ๔๒	
ในรปูแบบการประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์	โดยได้เข้าร่วมพธิเีปิด
การประชุมฯ	พร้อมรับฟังค�ากล่าวเปิดประชุมจากประธาน	AIPA	
และพระราชด�ารัสจากสุลต่านและยังดีเปอร์		ตวนแห่งบรูไน	จาก
นั้น	ได้เข้าร่วมการประชุมเต็มคณะ	ช่วงที่	๑	
	 ประธานรัฐสภา	 ได้กล่าวถ้อยแถลงซึ่งมีสาระส�าคัญถึง
การปรับตัวให้เข้ากับชีวิตวิถีใหม่	 ในยุคการแพร่ระบาดของโรค
ตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	(โควดิ-19)	รวมท้ังปัญหาของประชาชน
อาเซียนในเรือ่งการเข้าถงึเทคโนโลยดิีจทิลั	และได้กล่าวสนบัสนนุ
หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้	คือ	“การสร้างความร่วมมือของ
รัฐสภาในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน	
ค.ศ.	 ๒๐๒๕”	ที่มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
ดังกล่าวและการหารืออย่างสร้างสรรค์ระหว่าง	 AIPA	 กับ
อาเซียน	พร้อมกันนี้	ยังได้กล่าวถึงแผนแม่บทอาเซียนด้านดิจิทัล	
ค.ศ.	๒๐๒๕	ทีม่ส่ีวนช่วยฟ้ืนฟภูาวะเศรษฐกจิได้เรว็ขึน้และมคีวาม
มั่นคงและครอบคลุมมากกว่าที่ผ่านมา	

และต่างประเทศ	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19	 ของประเทศไทยในระลอกที	่ ๓	 ทีม่คีวามรนุแรงมากขึน้

และประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็น

จ�านวนมาก	 ทั้งในด้านสาธารณสุข	 และด้านเศรษฐกิจ	

	 สิ่งส�าคัญที่ควรให้ความส�าคัญเกี่ยวกับกฎหมายคือความ
จ�าเป็นในระยะสั้นและวัตถุประสงค์ในระยะยาว	 โดยกล่าวถึง
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนการบัญญัติกฎหมายที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิของแต่ละบุคคล	 ได้แก่	 กฎหมายนั้นมีความจ�าเป็นและ
มีประสิทธิภาพหรือไม่	 กฎหมายนั้นมีความคุ้มค่าหรือไม่	 และ
กฎหมายนัน้จะใช้บงัคบัตลอดไปหรอืเกินเลยไปจากความตัง้ใจใน
การบญัญตัหิรอืไม่	นอกจากนี	้ยงักล่าวถึง	AIPA	ในฐานะศนูย์กลาง
ของการวางยทุธศาสตร์	นโยบายและแผนงานให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน	 รวมทั้ง	 ได้กล่าวถึงการทูตเชิงรัฐสภาที่จะช่วยเป็น
ช่องทางในการสร้างความเข้าใจและท�าให้เกิดความปรองดอง	
และท้ายสุด	 ได้กล่าวเชิญประเทศสมาชิก	 AIPA	 เข้าร่วมการ
ประชุม	AIPA	Caucus	ครั้งที่	๑๓	ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ในปี	๒๕๖๕	



รอบรั้วสภา - ข่าวในประเทศ 25

ส.ส.พรรคภมูใิจไทย และคณะ แถลงจดุยนืต่อการ
ลงมติร่างรธน. แก้ไขเพิ่มเติม  ในวาระ ๒
	 วันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	 ชั้น	 ๑	

อาคารรฐัสภา	นายภราดร	ปรศินานนัทกลุ	ส.ส.พรรคภูมิใจไทย

และคณะ	 แถลงจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อการลงมติร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	(แก้ไขเพิม่เตมิมาตรา	๘๓	และมาตรา	๙๑)	ในวาระ	๒

หลังจากที่คณะ	 กมธ.	 พิจารณาเสร็จแล้ว	 ทั้งนี้	 หลังจากที่

พรรคฯ	 ได้ประชมุหารือร่วมกนัแล้ว	มมีตทิีจ่ะด�าเนินการ	๒	 งด

ได้แก่	 ๑.	 งดใช้เสียง	 คือ	 งดการอภิปรายในวาระ	 ๒	 และ	

๒.	งดออกเสียงในทุกมาตรา	รวมถึงในวาระ	๓	ด้วย	เนื่องจาก

พรรคฯ	 ยืนยันตั้งแต่ต้นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถเกิด

ขึน้ได้แต่การแก้ไขควรค�านงึถงึผลประโยชน์ของประชาชนเป็น

ผู้น�าฝ่ายค้านฯ แถลงข่าวเชิญชวนร่วมลงชื่อ
โหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาล ผ่านเว็บไซต์ 
	 วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดให้สัมภาษณ์	ชั้น	๑	

อาคารรัฐสภา	 นายสมพงษ์	 อมรวิวัฒน์	 ผู้น�าฝ่ายค้านในสภา

ผู้แทนราษฎร	 และคณะ	 แถลงข่าวเชิญชวนให้ประชาชนร่วม

ลงชือ่โหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลผ่านเวบ็ไซต์	www.change.org/

prayutgetout	ในหวัข้อ	"ลงมตปิระชาชนรวมพลไล่ประยทุธ์"	

เพื่อแสดงพลังและเจตจ�านง	 ไม่ยอมรับ	 พล.อ.ประยุทธ์	

จนัทร์โอชา	เป็นนายกรฐัมนตรอีกีต่อไป	ซ่ึงการเข้าร่วมลงชือ่ในครัง้นี้

ประชาชนสามารถแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยถือเป็น

มติมหาชน	 ควบคู่ไปกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรค

ฝ่ายค้านในรัฐสภา	 เพื่อให้รัฐบาลได้ตระหนักว่าเสียงไว้วางใจ

ในสภาไม่เพียงพอให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในต�าแหน่งได้	 เพราะ

หากประชาชนขาดความเชื่อม่ัน	 ขาดความไว้วางใจในการ

บรหิารงานของนายกรฐัมนตร	ีเนือ่งจากไม่สามารถแก้ไขปัญหา

หลัก	ซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้	เป็นเรื่องที่นักการเมือง

และพรรคการเมอืงเท่านัน้ทีไ่ด้รบัผลประโยชน์โดยตรง	จงึควร

ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรใช้กติกาการเลือกผู้แทน

แบบใด	

วิกฤตของประเทศที่เผชิญอยู่ได้	 พรรคเพื่อไทยจึงเชิญชวนให้

ประชาชนร่วมแสดงออกด้วยการร่วมลงมตใินครัง้นี	้โดยเชือ่มัน่

ว่า	"มือในสภาหรอืจะสูศ้รทัธาของประชาชน"	และขอยนืยนัว่า

พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะเดินหน้าท�าหน้าที่ใน

การอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อสะท้อน

ให้เห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารจัดการประเทศ	
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ส.ส.พรรคเพ่ือไทย รับยื่นหนังสือจากผู ้แทน
นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและ
ช่างตัดผมไทย  
	 วันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	จุดรับยื่นหนังสือ	ชั้น	๑

(โซนกลาง)	 อาคารรัฐสภา	 น.ส.ละออง	 ติยะไพรัช	 และ	

น.ส.ทัศนีย์	 บูรณุปกรณ์	 ส.ส.พรรคเพื่อไทย	 รับยื่นหนังสือจาก	

น.ส.สมเพชร	ศรีชัยโย	ผู้แทนนายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

เสริมสวยและช่างตัดผมไทย	 และคณะ	 เรื่อง	 ข้อเรียกร้องไป

ยังรัฐบาลใน	 ๒	 ประเด็นคือ	 ๑.	 ขอให้รัฐบาลพิจารณายกเลิก

ค�าสั่งปิดร้านที่เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการท�าผมและ

ความงาม	๒.	ขอให้รัฐบาลจดัสรรวคัซนีให้คนในอาชพีช่างท�าผม

ส.ส.พรรคพลงัท้องถิน่ไท แถลงข่าวเกีย่วกับการ
พิจารณาร่างแก้ไข รธน.
	 วันที	่๒๖	สงิหาคม	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชัน้	๑	อาคาร

รัฐสภา	 ศ.โกวิทย์	 พวงงาม	 ส.ส.พรรคพลังท้องถิ่นไท	 แถลงข่าว

เกีย่วกับการพจิารณาร่างแก้ไขรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	

แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบบัที	่..)	พทุธศกัราช	….	(แก้ไขเพิม่เติมมาตรา	๘๓	

และมาตรา	๙๑)	ซ่ึงผ่านกระบวนการแก้ไขในวาระท่ี	๒	รายมาตรา

ไปแล้ว	 ในความคิดเห็นส่วนตัวคาดว่า	 อาจเป็นการส่งสัญญาณ

ในการแก้ไขที่ถือว่าสมประโยชน์ร่วมกันระหว่างพรรคการเมือง

ใหญ่และสมาชกิวุฒสิภาบางส่วน	ท�าให้ในวาระ	๒	 ขั้นแปรญัตติ

รายมาตราสามารถผ่านไปได้	 ทัง้นี	้ ระบบการเลอืกตัง้บตัรสองใบ

ประกอบด้วย	บตัรเลอืกตัง้ส�าหรับ	ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตัง้จ�านวน	

๔๐๐	คน	และบตัรเลือกต้ัง	ส.ส.แบบบัญชรีายชือ่จ�านวน	๑๐๐	คน

และความงาม	 เพื่อให้เกิดภูมิคุ ้มกันหมู่	 	 ด้าน	 น.ส.ละออง	

ติยะไพรัช	กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า	จะน�าเรื่องดังกล่าวส่งต่อ

ไปยังคณะ	กมธ.ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อด�าเนินการช่วยเหลือต่อไป		

โดยให้น�าคะแนนท่ีแต่ละพรรคการเมืองได้รับเลือกต้ังมารวมกัน

ทั้งประเทศแล้วค�านวณเพ่ือแบ่งจ�านวนผู้ที่จะได้รับเลือกของ

แต่ละพรรคการเมอืง	 เป็นสดัส่วนทีส่มัพนัธ์กันโดยตรงกบัจ�านวน

คะแนนรวมข้างต้นหรือเรียกว่า	 วิธีการค�านวณแบบคู่ขนานหรือ

การใช้สดัส่วนร้อยละ	จงึท�าให้เหน็แนวโน้มว่าพรรคการเมืองใหญ่

ต้องการเปลีย่นแปลงระบบการเลอืกตัง้ในมาตรา	๘๓	และมาตรา

ทีเ่กีย่วเนือ่งในมาตรา	๘๖	 โดยให้การเลอืกตัง้มีบตัรสองใบและให้

เพิม่	ส.ส.แบบแบ่งเขตเลอืกต้ังเป็น	๔๐๐	คน	พร้อมกบัลดจ�านวน	

ส.ส.แบบบญัชรีายชือ่จาก	๑๕๐	คน	เหลอืเพยีง	๑๐๐	คน	อกีทัง้วธิี

การค�านวนผู้สมัครรบัเลอืกตัง้ตามบญัชรีายช่ือของพรรคการเมอืง

นั้นท�าให้พรรคการเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กเสียเปรียบและ

หมดโอกาสได้	 ส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่ได้รับประโยชน์

จากระบบนีม้ากท่ีสดุ	

	 อย่างไรก็ตาม	 มีความกังวลเป็นอย่างย่ิงว่า	 การเปล่ียน

ระบบการเลือกตั้งเช่นนี้	 จะท�าให้การเมืองไทยกลับไปสู่การที่

พรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวหรือสองพรรคเท่าน้ันที่จะมี

โอกาสจดัตัง้รฐับาล	 ซึง่ส่งผลให้การบรหิารจดัการขาดการถ่วงดลุ

ขาดความโปร่งใส	 และอาจมีวาระซ่อนเร้นในผลประโยชน์

บางประการหรือที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภา	 และท้ายที่สุด

เมื่อการเมืองเป็นไปในลักษณะนี้จะท�าให้ขาดการถ่วงดุลจาก

พรรคการเมืองท่ีหลากหลายซึง่อาจน�าไปสูก่ารกนิรวบประเทศและ

เกดิความขดัแย้งทางการเมืองขึน้อีกครัง้หนึง่ได้	 
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ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้รับโล่
รางวลั ITA Awards ๒๐๒๑
	 วันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ส�านักงาน	 ป.ป.ช.	 ได้

ประกาศผลการประ เมิน คุณธรรมและความโปร ่ ง ใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 (Integrity	 and	

Transparency	 Assessment:	 ITA)	 ประจ�าปีงบประมาณ	

๒๕๖๔	 โดยส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นหน่วยงาน

ที่มีผลการประเมินสูงสุดในประเภทหน่วยธุรการขององค์กร

ศาล	 องค์กรอิสระ	 องค์กรอัยการ	 และหน่วยงานในสังกัด

รัฐสภา	 จ�านวน	 ๑๒	 องค์กร	 ด้วยคะแนน	 ๙๗.๔๖	 และได้

ร่วมประชมุหารอืทวิภาคี
	 วันที่	 ๓๐	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 ห้องรับรองพิเศษ	

๒๐๘	 ชั้น	 ๒	 โซนกลาง	 อาคารรัฐสภา	 นายชวน	 หลีกภัย	

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมประชุม

หารือทวิภาคีกับ	 H.E.	 Mr.	 Vuong	 Dinh	 Hue	 (นายเวือง	

ดิ่งห์	 เหวะ)	 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่	และเพื่อกระชับความ

สัมพนัธ์รฐัสภาและความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง	ๆ 		

	 ในการนี้	นายชวน	หลีกภัย	ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่	

นายเวืองดิ่งห์	 เหวะ	 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

ประธานสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และ

ฝากแสดงความยินดีไปยัง	นายเหวยีน	ฝู	จ่อง	เลขาธกิารพรรค

คอมมิวนิสต์เวียดนาม	 นายเหวียน	 ซวน	 ฟุก	 ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 และนายฝ่าม	 มิงห์	 จิงห์

นายกรฐัมนตรสีาธารณรฐัสังคมนยิมเวียดนาม	และยงัได้แสดง

ความยินดีต่อความส�าเร็จในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 สมัยที่	 ๑๕	 โดยรัฐสภาไทย

พร้อมท่ีจะด�าเนินความร่วมมือกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของ

สภาแห่งชาติเวียดนามอย่างใกล้ชิด	

	 นอกจากนี้	นายชวน	หลีกภัย	ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เก่ียวกบัความร่วมมอืในการป้องกนัการระบาดของโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา	 ๒๐๑๙	 (COVID-19)	 พร้อมทั้ง	 กล่าวชื่นชม

รับโล่รางวัล	 ITA	 Awards	 ๒๐๒๑	 ประเภท	 โล่รางวัลผล

คะแนนสูงที่สุดในกลุ่ม	 และผลคะแนนอยู่ในระดับ	 AA	 	

สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามท่ีสามารถรบัมือกบัสถานการณ์

ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี	

	 ด้านประธานสภาแห่งชาติ	 สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม	 ได้กล่าวว่า	 ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

มคีวามร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิทัง้ด้านการเมอืง	การทหารและ

ความมั่นคง	การค้า	การลงทุน	ด้านประมง	แรงงาน	พลังงาน	

การท่องเที่ยว	 ความร่วมมือด้านวิชาการความร่วมมือเพ่ือ

การพัฒนา	 รวมทั้งความร่วมมือในภูมิภาคในกรอบพหุภาค	ี

และส่งเสริมกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ	 การพัฒนา

ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ผ่านมาอยู่บนพื้นฐานของ

ผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์	 โดยยก

ระดับความสัมพันธ์เป็น	 “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท่ีเข้มแข็ง	

(Strengthened	Strategic	Partnership)”	มาตัง้แต่ปี	๒๕๖๒	

และคาดหวังว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนามจะมีความ

ร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  
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ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลย์ แถลงข่าว กรณีไม้พะยูง
ของพงสะหวัน อินดัสทรี จ�ากัด
	 วนัที	่๑	กนัยายน	๒๕๖๔	ณ	ห้องแถลงข่าว	ชัน้	๑	อาคาร

รฐัสภา	นายมงคลกติติ	์	สขุสนิธารานนท์	ส.ส.พรรคไทยศรวีไิลย์

แถลงข่าว	 กรณีไม้พะยูงของวิสาหกิจส่วนบุคคล	 พงสะหวัน	

อินดัสทรี	 จ�ากัด	ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	

(สปป.ลาว)	 ถูกตรวจยึดไว้ด�าเนินคดี	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙		

จนถึงตอนน้ียังไม่สามารถน�าไม้ออกไปได้	 	 สืบเนื่องจากในปี	

ส.ส.พรรคประชาธิปไตยใหม่ รับยื่นหนังสือจาก 
แกนน�ากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) 
	 วันที่	๓	กันยายน	๒๕๖๔	ณ	จุดรับยื่นหนังสือ	ชั้น	๑

(โซนกลาง)	 อาคารรัฐสภา	 นายสุรทิน	 พิจารณ์	 ส.ส.พรรค

ประชาธิปไตยใหม่	 รับยื่นหนังสือจาก	 นายสว่าง	 วงศ์กระโซ	่

แกนน�ากลุ ่มผู ้ร ่วมพัฒนาชาติไทย	 (ผรท.)	 เรื่อง	 ขอให	้

พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีลาออกจากต�าแหน่ง	

กรณีบริหารประเทศล้มเหลว	 ตามที่	 รัฐบาลโดยการน�าของ	

พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้บริหารประเทศ

เกิดความผิดพลาดหลายด้าน	 ทั้งเศรษฐกิจ	 สังคม	 ความ

ปลอดภัยทางด้านสุขภาพ	และความสงบของบ้านเมือง	ท�าให้

เกดิความเดอืดร้อนแก่ประชาชนชนเป็นจ�านวนมาก	ด้วยเหตนุี้

กลุ่มผูร่้วมพฒันาชาตไิทย	ทัง้	๖๕	จังหวดั	จงึขอยืน่หนงัสอืผ่าน

พ.ศ.	๒๕๔๙	วิสาหกิจส่วนบุคคลพงสะหวันฯ	ได้ตกลงขายไม้

พยุงท่อน	จ�านวน	๑,๕๕๔	ท่อน	และไม้พะยูงแปรรูป	จ�านวน	

๑๒๒	 เหลี่ยม	 เพื่อส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	 แต่

เน่ืองด้วยสปป.ลาวไม่มีทางออกทางทะเล	 จึงจ�าเป็นต้องส่ง

สินค้าผ่านดินแดนประเทศไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน	

ซึ่งเป็นไปตามสนธิสัญญาบาร์เซโลน่า	 แต่ไม้ดังกล่าวถูกตรวจ

ยึดไว้ด�าเนินคดีตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๙		แม้ศาลฏีกาจะพิพากษา

ยกฟ้องและให้คืนของกลางให้เจ้าของ	 แต่จนถึงตอนนี้	 ยังไม่

สามารถน�าไม้ออกไปได้	ตลอดระยะเวลากว่า	๑๕	ปี		วิสาหกิจ

ส่วนบคุคลพงสะหวนัฯ	ไม่ได้รบัความเป็นธรรม	จงึน�าเรือ่งฟ้อง

ต่อศาลแพ่ง	 และศาลแพ่งได้มีค�าสั่งคุ้มครองช่ัวคราวห้ามมิให้

เคลื่อนย้ายไม้พะยูงของกลางดังกล่าว	

	 ทั้งนี้	 ตนจะน�าเรื่องดังกล่าวส่งไปยัง	 คณะ	 กมธ.	

ที่เกี่ยวข้อง	 พร้อมทั้งจัดท�าหนังสือเรียนผู้บัญชาการต�ารวจ

แห่งชาต	ิเพือ่ขอให้ด�าเนนิการโดยเรว็เพือ่กระซบัความสมัพนัธ์

อันดีระหว่างทั้งสองประเทศ	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน	 เพ่ือ

ขอให้ลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี	 และ

เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้	ความสามารถได้เข้ามามีส่วนในการ

บริหารประเทศให้พ้นวิกฤติต่อไป	
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ผลการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรี
	 วันที่	๔	กันยายน	๒๕๖๔	ที่รัฐสภา	ในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร	 นัดพิเศษ	 ที่มีนายชวน	 หลีกภัย	 ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร	 ท�าหน้าที่ประธานการประชุม	 พิจารณาญัตติ
ขอเปิดอภิปรายท่ัวไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นราย
บุคคล	 หลังจากผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจ	 ระหว่าง	 ๓๑	
สิงหาคม	-	๓	กันยายน	๒๕๖๔
	 โดยประธานสภาฯ	 แจ้งว่า	 มติไม่ไว้วางใจจะต้องมี
คะแนนเสียงมากกว่าก่ึงหนึ่งคือ	 ๒๔๒	 จากสมาชิกทั้งหมด	
๔๘๒	คน

ส.ส.พรรคพลงัท้องถิน่ไท แถลงข่าวเกีย่วกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
	 วันที่	 ๖	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ณ	 จุดรับหนังสือ	 ชั้น	 ๑	

(โซนกลาง)	อาคารรัฐสภา	ศ.โกวิทย์		พวงงาม	ส.ส.พรรคพลัง

ท้องถ่ินไท	แถลงข่าวเกีย่วกบัการเลอืกตัง้ผูบ้ริหารท้องถิน่หรอื

สมาชิกสภาท้องถิ่นว่า	 ตามที่มีข่าวว่ากลุ่มผู้บริหารท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 จ�านวนหนึ่งออกมา

เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้เลื่อนการเลือกตั้ง	 อบต.	 ออกไป

เป ็นเดือนกุมภาพันธ ์	 ๒๕๖๕	 โดยอ ้างถึงสถานการณ์

โควิด-19	และนอกจากนี้	นายธีรศักดิ์	พานิชวิทย์	ได้แถลงข่าว

ในนามพรรคพลังท้องถิ่นไท	 สนับสนุนให้เลื่อนการเลือกตั้ง

อบต.	 เช่นเดียวกันนั้น	 ตนได้หารือกับหัวหน้าพรรคว่า	 ควร

ด�าเนินการตามแผนที่กระทรวงมหาดไทยได้เสนอให้คณะ

รัฐมนตรีพิจารณาแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

หรือผู ้บริหารท้องถิ่นขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถ่ิน	

หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามแผนการเลือกตั้งดังกล่าว	

	 ผลคะแนนลงมติไม่ไว้วางใจ	มีดังนี้
	 ๑.	พล.อ.ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกฯและรมว.กลาโหม	
ไม่ไว้วางใจด้วยคะแนน	๒๐๘	 ต่อ	 ๒๖๔	 งดออกเสียง	 ๓	 และ
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี
	 ๒.	นายอนุทิน	ชาญวรีกลู	รองนายกรฐัมนตร	ีและ	รมว.
สาธารณสุข	ไม่ไว้วางใจด้วยคะแนน	๑๙๖	ต่อ	๒๖๙	งดออก
เสียง	๑๑	และไม่ลงคะแนน	ไม่มี
	 ๓.	นายสุชาติ	 ชมกลิ่น	 รมว.แรงงาน	 ไม่ไว้วางใจด้วย
คะแนน	๒๐๑	ต่อ	๒๖๓	งดออกเสียง	๑๐	และไม่ลงคะแนน	๑
	 ๔.	นายศักดิ์สยาม	ชิดชอบ	รมว.คมนาคม	ไม่ไว้วางใจ
ด้วยคะแนน	 ๑๙๕	 ต่อ	 ๒๙๖	 งดออกเสียง	 ๑๐	 และไม่ลง
คะแนน	๑
	 ๕.	นายเฉลิมชัย	 ศรีอ่อน	 รมว.	 เกษตรและสหกรณ	์
ไม่ไว้วางใจด้วยคะแนน	๑๙๙	ต่อ	๒๗๐	งดออกเสียง	๘	และ
ไม่ลงคะแนน	๑
	 ๖.	นายชัยวฒุ	ิธนาคมานสุรณ์	รมว.ดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม	 ไม่ไว้วางใจด้วยคะแนน	๒๐๒	ต่อ	๒๖๗	 งดออกเสียง	๙	
ไม่ลงคะแนน	ไม่มี		

จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 สมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร	 นายกเมืองพัทยา	 สมาชิกสภาเมืองพัทยา	

นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต�าบล	ในช่วงระหว่างวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	-	๑๒	

ธันวาคม	๒๕๖๔	

	 ในการนี	้พรรคพลงัท้องถิน่ไทมคีวามเหน็ว่าควรด�าเนนิ

การตามแผนทีก่�าหนดไว้	 ส่วนจะมกีารเลือ่นการเลอืกตัง้หรอืไม่

ควรเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

(กกต.)	เป็นผู้พิจารณา	



 จีนเปิดเผยแผนแม่บทควบคมุธรุกจิต้านการผกูขาด
	 วันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๖๔	รัฐสภาและคณะกรรมการ
กลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเปิดเผยแผนแม่บทระยะเวลา	
๕	 ปีเพือ่ปรบัปรงุกฎระเบยีบในหลายภาคส่วน	โดยได้ก�าหนด
กรอบการด�าเนินงานเพื่อควบคุมอุตสาหกรรมท่ีส�าคัญหลาย
ประเภท	ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนในตลาด
การเงนิวติกกงัวล	 โดยแผนแม่บทดงักล่าวระบวุ่า	ทางการจนี
จะด�าเนินการอย่างจรงิจงัตามข้อกฎหมายในด้านต่าง	ๆ	ซึง่รวมถงึ
ความมั่นคงแห่งชาติ		เทคโนโลยี		และการผูกขาด	พร้อมระบุ
ว่า	 ทางการจีนจะน�าข้อกฎหมายมาบังคับใช้กับธุรกิจใน
ภาคส่วนต่าง	ๆ 	เป็นวงกว้าง	ตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหารและยา	
ไปจนถึงบิ๊กดาตา	และปัญญาประดิษฐ์	
	 ส�าหรับสาระส�าคัญในแผนแม่บทของจีนนั้นระบุว่า	จีน
จะส่งเสริมการด�าเนินการตามข้อกฎหมายในภาคส่วนต่าง	 ๆ	
ซึ่งได้แก่	 ความมั่นคงแห่งชาติ	 นวัตกรรมทางเทคโนโลยี	
สาธารณสุข	วัฒนธรรมและการศึกษา	ศาสนา	ชาติพันธุ์	ความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ	สภาพแวดล้อมในระบบนเิวศน์	การผลติ
ที่ปลอดภัย	 ความมั่นคงด้านแรงงาน	 การบริหารจัดการพื้นที่
เขตเมือง	 การขนส่ง	 การบริการด้านการเงิน	 การศึกษา	และ
การฝึกอบรม	 โดยจีนจะสร้างความเชื่อมั่นในด้านการพัฒนา						

รูปแบบเศรษฐกิจใหม่	โดยใช้กฎหมายและระบบธรรมาภิบาล
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล	การเงินทางระบบอินเทอร์เน็ต	
ปัญญาประดิษฐ์	 บิ๊กดาตา	 และคลาวด์คอมพิวติ้ง	 รวมทั้ง
ยกระดับการตัดสินใจให้มีความเด็ดเดี่ยวมากข้ึน	 โดยเมื่อ
คณะบรหิารของรฐับาลจ�าเป็นต้องมกีารตัดสนิใจ	กจ็ะไม่มกีาร
เปลี่ยนแปลงไปตามข้อต่อรอง	 และไม่มีการยกเว้นโดย
ปราศจากการพิจารณาตามกระบวนการทางกฎหมาย	
นอกจากนี้จีนจะใช้อินเทอร์เน็ตและบิ๊กดาตาในการบังคับใช้
กฎหมาย	 โดยจะสร้างระบบอินเทอร์เน็ต	 "Internet	 +	
supervision"	 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการก�ากับดูแล
ทั่วประเทศ	 รวมทั้ งจะด�าเนินการรวบรวมข ้อมูลจาก
แพลตฟอร์มก�ากับดูแลภายในสิ้นปี	๒๕๖๕	 v

รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
ร้ัวสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ

รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ

กษัตริย์มาเลเซียแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่
	 วนัที	่๒๐	สงิหาคม	๒๕๖๔	กษตัรย์ิอลั-สลุต่าน	อบัดุลลาห์

ของมาเลเซีย	 ทรงแต่งตั้งนายอิสมาอิล	 ซาบรี	 ยาค็อบ	 อดีต

รองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลของนายมูห์ยิดดิน	 ยัสซิน	

เข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนใหม่	 นายอิสมาอิล	

ซาบรีจะรับต�าแหน่งต่อจากนายมูห์ยิดดิน	 ยัสซิน	 ที่ประกาศ

ลาออกหลังจากสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภา	 นายอิสมาอิล	

ซาบรี	วัย	๖๑	ปี	เป็นนักการเมืองมากประสบการณ์จากพรรค

มลายูสามัคคีแห่งชาติ	หรือพรรคอัมโน	(UMNO)	และเคยรับ

ต�าแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมในคณะรัฐมนตรีของนายมูห์ยิดดิน	

ก่อนจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีในเดือน

กรกฎาคมที่ผ่านมา

	 นายอิสมาอิล	 ซาบรี	 ยาค็อบ	 ได้สาบานตนเข้ารับ

ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	 ต่อหน้ากษัตริย์สุลต่านอับดุลลาห์	
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รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ 
รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภา
ข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่าง
ประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบ
รั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าว
ต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ รอบรั้วสภาข่าวต่างประเทศ

จีนผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
	 วันที	่๒๐	สงิหาคม	๒๕๖๔	รฐัสภาจีนผ่านร่างกฎหมาย

คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	 (Personal	 Information	Protection	

Law	-	PIPL)	เพือ่ก�าหนดกฎระเบยีบทีเ่ข้มงวดมากข้ึนกับบริษทั

ทีเ่ก็บข้อมลูและจดัการข้อมลูของผู้ใช้งาน	โดยการผ่านกฎหมาย	

PIPL	 ฉบบันี	้ อาจส่งผลกระทบต่อแนวทางการด�าเนนิงานของ

บรษิทัเทคโนโลยขีองจีน	ทัง้น้ี	นบัเป็นครัง้แรกทีจี่นออกกฎหมาย	

PIPL	 เพือ่ก�าหนดกฎระเบยีบในการจัดเกบ็ข้อมลู	 การก�าหนด

กระบวนการ	 และการป้องกันข้อมูล	 โดยกฎหมายดังกล่าวมี

เป้าหมายทีจ่ะปกป้องความเป็นส่วนตวัของข้อมลูบนโลกออนไลน์	

และจะมีผลบงัคับใช้ในวันที	่๑	พฤศจกิายนนี	้หลงัจากทีม่กีารร่าง

กฎหมายดังกล่าวหลายครั้ง	 ในที่สุดรัฐสภาจีนก็อนุมัติร่าง

กฎหมาย	PIPL	ในวนันี	้อย่างไรกดี็	จนียงัไม่มกีารเผยแพร่เนือ้หา

โดยละเอยีดของกฎหมายในขณะนี้

	 กฎหมาย	PIPL	ก�าหนดว่า	บริษัทท่ีประมวลผลข้อมลูไม่

สามารถทีจ่ะปฏเิสธการให้บรกิารแก่ลกูค้าทีไ่ม่ยนิยอมให้ข้อมลู

ของพวกเขาถกูจดัเกบ็	นอกเสยีจากว่า	 ข้อมลูนัน้จ�าเป็นต่อการ

จัดหาผลติภัณฑ์หรอืการให้บริการ	นอกจากนี	้กฎหมายยงัก�าหนด

ข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการโอนข้อมูลของพลเมืองจีนออก

นอกประเทศ	 โดยหากบรษิทัใดละเมดิกฎหมายดงักล่าวจะต้อง

ถกูลงโทษด้วยการปรับ

	 การผ่านกฎหมายดงักล่าวบ่งชีว่้ารฐับาลจนียงัคงเดนิหน้า

ควบคมุอตุสาหกรรมเทคโนโลย	ี โดยในช่วงต้นเดอืนกรกฎาคม

ทีผ่่านมา	 คณะกรรมการก�ากบัดแูลด้านไซเบอร์ของรฐับาลจนี

มคี�าสัง่ให้ถอดแอปพลเิคชนัของบริษทัตีตี	ชสูงิ	(DiDi	Chuxing)	

ซึง่เป็นผูใ้ห้บรกิารรถรบัส่งสญัชาตจินีออกจากแอปสโตร์ของจนี	

โดยกล่าวหาว่า	 บริษัทตีตี	 ชูสิง	 ท�าการเก็บข้อมูลส่วนตัว

ของผูใ้ช้งานอย่างผดิกฎหมาย v

นายอิสมาอิล ซาบรี ยาค็อบ

รีอายาทุดดินที่พระราชวังแห่งชาติ	 ทั้งนี้	 กษัตริย์สุลต่าน

อับดุลลาห์ประกาศแต่งตั้งนายอิสมาอิล	 ซาบรี	 เป็นนายก

รัฐมนตรีคนท่ี	 ๙	 ของมาเลเซีย	 หลังจากประชุมกับผู้น�า

ทางการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อยืนยันว่า

นายอิสมาอิล	 ซาบรี	 ได้รับเสียงข้างมากสนับสนุนให้จัดตั้ง

รัฐบาลชุดใหม่	v
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เกาหลีใต้ผ่านกฎหมายห้ามแอปเปิลและกูเกิลบังคับ
ใช้ระบบช�าระเงินในแอปสโตร์
	 วนัท่ี	๑	กันยายน	๒๕๖๔	รฐัสภาเกาหลใีต้เหน็ชอบผ่าน

ร่างกฎหมายทีจ่ะท�าให้เกาหลใีต้เป็นประเทศแรกทีม่กีฎหมาย

ควบคุมนโยบายการช�าระเงินของกูเกิลและแอปเปิลที่ก�าหนด

ให้ผู้พัฒนาแอปต้องใช้ระบบช�าระเงินของบริษัทเท่านั้น	 ร่าง

กฎหมายฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช ้เป ็นกฎหมายหลังจาก

ประธานาธิบดีมูน	แจอิน	ลงนาม	โดยพรรคของเขาได้ผลักดัน

ร่างกฎหมายฉบับนี้

	 ตามปกติแล้ว	นโยบายของแอปเปิลและกูเกลิจะก�าหนด

ให้ผู ้พัฒนาแอปต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับบริษัทมากถึง	

๓๐%	 ของทุกธุรกรรม	 และร่างกฎหมายฉบับน้ีจะท�าให้

ผู้พัฒนาแอปสามารถหลีกเล่ียงการช�าระค่าธรรมเนียมส่วนนี้

ให้กับผู้ให้บริการแอปสโตร์รายใหญ่อย่างแอปเปิลหรือกูเกิล										

ด้วยการเสนอแพลตฟอร์มช�าระเงินอื่น	ๆ	ให้กับผู้ใช้

	 ส�าหรับร่างกฎหมายนี้ได้รับการเสนอต่อรัฐสภาต้ังแต่

เดือนสิงหาคม	 ๒๕๖๓	 โดยมีข้ึนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการ

แอปสโตร์	 ท่ีมีอิทธิพลในตลาดบังคับให้ผู้พัฒนาแอปต้องใช้

ระบบช�าระเงินของตน	 หรือท�าให้เกิดความล่าช้าเกินควรใน

ขั้นตอนตรวจสอบหรือระงับการใช้งานแอป

	 ด้านโฆษกบรษัิทแอปเปิลเปิดเผยว่า	"ร่างกฎหมายนีจ้ะ

ท�าให้ผู้ใช้ท่ีซ้ือสินค้าดิจิทัลจากแหล่งอ่ืน	 ๆ	 เสี่ยงต่อการถูก

ฉ้อโกง	ทัง้ยงัเพ่ิมความเสีย่งด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตวั	และ

ท�าให้การจัดการการช�าระเงินและฟีเจอร์แจ้งเตือนก่อนช�าระ

เงินหรือควบคุมการใช้งานโดยผู้ปกครองน้ันมีประสิทธิภาพ

ลดลง"	v

นายกฯ ญี่ปุ่นเตรียมลาออกหลังคะแนนนิยมลดลง
เนื่องจากคุมโควิดไม่ดีพอ 
	 วันที่	๓	กันยายน	๒๕๖๔	นายโยะชิฮิเดะ	สุงะ	นายก
รัฐมนตรีญี่ปุ ่นประกาศว่า	 ตนจะไม่ลงเลือกตั้งชิงต�าแหน่ง
หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยเสรี	 (แอลดีพี)	ที่จะเกิดขึ้นภายใน
เดือนกันยายนนี้	 เท่ากับว่าต้องลงจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี

ไปด้วย	หลงัจากรบัต�าแหน่งดังกล่าวเพยีง	๑	ปีเท่านัน้	นอกจากนี้	
นายสุงะ	 ยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวอีกว่า	 ตนอาจยังทุ่มเทก�าลัง
ในการควบคุมโรคโควิด-19	ไม่มากพอ	
	 นายสุงะ	วัย	๗๒	ปี	รับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต่อ
จากนายชินโซ	 อาเบะ	 ที่ลาออกไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว	
โดยอ้างว่ามปัีญหาเกีย่วกบัสขุภาพ	ส่วนช่วงทีผ่่านมา	นายสงุะ
เองก็เผชิญกับคะแนนนิยมที่ตกต�่าเหลือไม่ถึง	๓๐%	จากการ
ระบาดของโรคโควิด-19	 ระลอกที่รุนแรงที่สุดของญี่ปุ ่น	
ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไปของ
ญี่ปุ่นก็จะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

  v

นายโยะชิฮิเดะ สุงะ
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ชาวออสซี่ร่วม ๘ พันคนลงชื่อเรียกร้องรัฐบาลน�าเข้า
วัคซีนโควิดฝีมือจีน 
	 วันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 ประชาชนหลายพันคนใน

ออสเตรเลียได้ลงชือ่ในเวบ็ไซด์ของรฐัสภาแนะน�าและเรยีกร้อง

ให้รัฐบาลออสเตรเลยี	น�าเข้าวัคซนีป้องกนัโรคโควิด-19	ทีผ่ลติ

โดยจีน	โดยมีผู้ลงชื่อเกือบ	๘,๐๐๐	คน	เนื้อหาระบุว่า	“การ

รณรงค์ลงชื่อเรียกร้องในครั้งนี้ได้ถูกริเริ่มขึ้น	 เน่ืองจาก	

"สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ที่รุนแรงใน

ออสเตรเลีย"	 ขณะที่ยังคงขาดแคลนวัคซีนภายในประเทศ	

นอกจากน้ี	ค�าร้องดงักล่าวยงับ่งช้ีว่า	วคัซีนป้องกันโรคโควดิ-19	

ที่ผลิตโดยจีนมีความปลอดภัย	 มีประสิทธิภาพ	 และราคาถูก

กว่า	 รวมถึงยังได้ถูกจัดสรรให้กับประชาชนหลายล้านคนใน

หลายประเทศและภูมิภาคของโลกด้วย	 ทั้งนี้	 ออสเตรเลีย

รายงานการตรวจพบผูต้ิดเชือ้โควดิ-19	ในท้องถิ่น	เพิ่มขึ้นกว่า	

๑,๗๕๐	 ราย	 ซึ่งนับเป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่สูง

ท�าลายสถิติติดต่อกันเป็นวันที่	๓	แล้ว	v

ทหารก ่อรัฐประหารในประเทศกินียึดอ�านาจ
ประธานาธิบดี ก่อนถูกปราบปราม
	 วันที่	๕	กันยายน	๒๕๖๔	มีกลุ่มทหารติดอาวุธบุกเข้าไป

จับตัวประธานาธิบดีอัลฟา	 คอนเด	 ที่ท�าเนียบประธานาธิบดีใน

กรงุโกนากร	ีเมอืงหลวงของประเทศกนิ	ีก่อนจะมกีารเผยแพร่ภาพ

ประธานาธิบดีถูกทหารควบคุมตัวเอาไว้ในห้องหนึ่ง	 โดยพันเอก	

มามาดี	 ดูมบูยา	 ผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษ	 ซึ่งเป็นผู้น�าการ													

ยึดอ�านาจ	ได้อ่านค�าแถลงการณ์ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐ	โดยมี

ธงชาติคลุมที่บ ่า	 พร้อมทหารกลุ ่มหนึ่ง	 ประกาศเคอร์ฟ ิว																					

ทั่วประเทศผ่านทางสถานีโทรทัศน์	 โดยระบุว่า	 ได้ล้มล้างรัฐบาล	

ล้มล้างรัฐธรรมนูญของประเทศแล้ว	 พร้อมสัญญาว่ารัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่จะมีความทั่วถึงเป็นธรรมกับทุกคนมากขึ้น	 ส่วนสาเหตุ

ของการก่อรัฐประหาร	 เกิดจากปัญหาทุจริตร้ายแรง	การบริหาร

ราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด	และความยากจน	

													ต่อมากระทรวงกลาโหมกินีออกแถลงการณ์	ระบุว่า	

ทหารรักษาการณ์ท�าเนียบประธานาธิบดีซึ่งได้รับการสนับสนุน

จากฝ่ายความมั่นคงและปกป้องสาธารณรัฐร่วมปฏิบัติการ	

สามารถสกัดความพยายามก่อรัฐประหารเอาไว้ได้แล้ว	 อย่างไร

ก็ตาม	 ได้มีประชาชนส่วนหน่ึงในกรุงโกนากรีออกมาแสดงความ

ยนิดตีามท้องถนน	หลังทราบข่าวว่าทหารได้โค่นล้มประธานาธบิดี

อัลฟา	คอนเด	ลงจากอ�านาจได้ส�าเร็จ	หลังอยู่ในต�าแหน่งมานาน

กว่า	๑๐	ปี	ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี	๒๐๑๐	v
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นายกฯ อั งกฤษเตรียมชี้ แจงรัฐสภาเกี่ยวกับ
สถานการณ์อัฟกานิสถาน 
	 วันที่	๖	กันยายน	๒๕๖๔	นายบอริส	จอห์นสัน	นายก

รัฐมนตรีอังกฤษ	 เตรียมชี้แจงต่อฝ่ายนิติบัญญัติเก่ียวกับ

ประเด็นที่อังกฤษถอนกองก�าลังทหารออกจากอัฟกานิสถาน	

ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดการการอพยพ	 สหรัฐ

และองักฤษได้ถอนกองก�าลงัออกจากอฟักานสิถา	 โดยนายโดมนิกิ

ราบ	รฐัมนตรต่ีางประเทศขององักฤษ	ยอมรบัว่าทัง้	๒	ประเทศ

ตัดสินใจผิดพลาด	 เนื่องจากไม่คาดคิดว่ากลุ่มตาลีบันจะยึด

อ�านาจได้รวดเร็วเช่นน้ี	 โดยกลุ่มตาลีบันเข้ายึดกรุงคาบูลเมื่อ

วนัที	่๑๕	สงิหาคม		ทัง้นี	้นายจอห์นสนัได้เผชญิกบัการวิพากษ์

วจิารณ์อย่างรนุแรงจากฝ่ายนติบิญัญตั	ิเกีย่วกบัความล้มเหลว

ด้านข่าวกรอง	รวมถึงประเดน็ทีว่่าอังกฤษมส่ีวนในการล่มสลาย

ของอัฟกานิสถาน	 และเขายอมรับว่า	 การตัดสินใจของสหรัฐ

ทีถ่อนกองก�าลงัออกไปนัน้ท�าให้อังกฤษเหลอืทางเลอืกไม่มากนกั

และจ�าต้องถอนตัวออกไปเช่นกัน	 อย่างไรก็ตาม	 แถลงการณ์

ของส�านักนายกรัฐมนตรีระบุว่า	แม้กลุ่มตาลีบันจะกลับมายึด

อ�านาจอีกครั้ง	 แต่ความพยายามกว่า	 ๒๐	 ปีท่ีผ่านมาไม่ได	้												

สูญเปล่า	 เนื่องจากไม่เห็นการโจมตีของผู ้ก่อการร้ายต่อ

อังกฤษหรือพันธมิตรตะวันตกจากอัฟกานิสถานเป็นเวลา												

๒๐	 ปี	 รวมทั้งจะประกาศการระดมทุนเพื่อการกุศลเพิ่มอีก											

๕	ล้านปอนด์	(๖.๙๓	ล้านดอลลาร์)	ซึ่งจะมุ่งให้การสนับสนุน

ทหารผ่านศึก		v

ทาโร โคโนะ รัฐมนตรีญ่ีปุ่นได้รับคะแนนนิยมเป็น
อันดับหนึ่งในการเป็นผู้น�าประเทศ
	 วันที่	๖	กันยายน	๒๕๖๔	นายทาโร	โคโนะ	รัฐมนตรีด้าน

ปฏิรูปการบริหารของญี่ปุ่น	 ที่มีบทบาทน�าในการจัดการวัคซีน	

ได้รับความนิยมเป็นอันดับ	 ๑	 ในการส�ารวจความเห็นของ

ประชาชน	 ๒	 การส�ารวจว่าใครควรจะได้รับเลือกให้เป็นผู้น�า

ประเทศต่อจากนายโยะชิฮิเดะ	สุงะ	ที่จะลาออกจากต�าแหน่งใน

ช่วงที่เหลือของเดือนนี้	การส�ารวจของส�านักข่าวเกียวโด	ที่ท�าขึ้น

เมือ่วันที	่๔-๕	กนัยายน	ทีผ่่านมา	ระบวุ่านายโคโนะ	ได้ความนยิม	

๓๒%	 ตามมาด้วยนายชิเงรุ	 อิชิบะ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม	 ที่ได้ความนิยม	 ๒๖.๖%	 และนายมิโอะ	 คิชิดะ	 อดีต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ	 ๑๘.๘%	 ส่วนอันดับ		

๔	และ	๕	เป็นผู้หญิง	คือ	นางเซโกะ	โนะดะ	และนางสาวซะนะ

เอะ	 ทะไกจิ	 ได้ความนิยม	 ๔.๔%	 และ	 ๔%	 ตามล�าดับ	 ขณะ

เดียวกัน	 หนังสือพิมพ์โยะมิอุริ	 ก็ส�ารวจในวันเดียวกันพบว่า	 ๓	

ล�าดับแรกเหมือนกัน	โดยนายโคโนะอยู่อันดับ	๑	ได้สัดส่วนความ

นิยม	๒๓%	อย่างไรก็ตาม	การส�ารวจความนิยมของประชาชนนี้

อาจไม่ได้ชี้วัดว่าใครจะได้เป็นผู้น�าญี่ปุ่นคนต่อไป	 เพราะการลง

คะแนนในวันที่	๒๙	กันยายน	นี้มีเพียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และผูบ้รหิารพรรคประชาธปิไตยเสร	ีซึง่เป็นพรรคผูน้�ารฐับาลของ

ญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียง	และการเลือกตั้งผู้น�าพรรคคนใหม่

คร้ังน้ี	 ยังต้องค�านึงถึงผู้ท่ีจะพาให้พรรคชนะการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎรทัว่ประเทศในปลายเดอืนพฤศจกิายนนีอ้กีด้วย	

v

นายทาโร โคโนะ

 นายบอริส จอห์นสัน
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คณะกรรมาธกิารการต�ารวจ  สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	 ๑๗	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 นายสัญญา	 นิลสุพรรณ													
รองประธานกรรมาธกิารการต�ารวจ	สภาผูแ้ทนราษฎร	 คนทีส่อง
พร้อมด้วย	นายสุรชาติ	ศรีบุศกร	ที่ปรึกษาคณะ	กมธ.	แถลงข่าว
เรื่อง	การสลายการชุมนุมที่ผ่านมา	ซึ่งเจ้าหน้าที่ต�ารวจได้สลาย
การชุมนุมโดยยึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน	 โดยการใช้
กระบอง	การยิงกระสุนยาง	การใช้น�้าฉีด	การใช้แก๊สน�้าตา	คณะ	
กมธ.	ต�ารวจได้มีการประสานงาน	กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าทีอ่ยูต่ลอดเวลาว่าขอให้ใช้หลกัสากล	และได้รับค�ายนืยนัว่า
ต�ารวจไม่มีกระสุนจริง	 เข้ามาควบคุมสถานการณ์ตามพระราช
บญัญตักิารชุมนมุสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทัง้นี	้คณะ	กมธ.ได้เชญิ	

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๒๔		สิงหาคม	๒๕๖๔		นายอุบลศักดิ์	บัวหลวงงาม	
รองประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 สภาผู้แทน
ราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 รับยื่นหนังสือจาก	 นายเจริญ	 จันทอิสสระ	
สมาชิกสภาเกษตรแห่งชาติด้านประมง	 และกรรมการประมง
ประจ�าจังหวัดปัตตานี	 ตัวแทนชาวบ้านประมงพื้นบ้านอ�าเภอ
เมอืงและอ�าเภอยะหริง่	จงัหวดัปัตตาน	ีเกีย่วกบัความเดอืดร้อน
ของประมงพื้นบ้าน	 เน่ืองจากคณะท�างานภาคประชาชนและ
ส�านักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ส่วนหน้า	 ได้ร่วมกันจัดท�าโครงการขุดลอกอ่าว
ปัตตานี		“โครงการพสกนิกรรอบอ่าวปัตตานี	สู่สันติสุข”	โดยมี
คณะท�างานของภาครัฐและตน	 ในฐานะประธานคณะท�างาน
ภาคประชาชน	 ร่วมกันด�าเนนิการตามแบบทีก่รมเจ้าท่าได้ร่วมกนั
ออกแบบกับประชาชน	 ซึ่งในข้อตกลงระบุว่า	 ต้องน�าดินขึ้นฝั่ง
ทัง้หมด	หากขดุดนิทีจ่ดุใดให้น�าดนิขึน้ทีจ่ดุนัน้	ซึง่จะได้ปรมิาณ
ดนิประมาณ	๑๓,๒๖๗,๒๐๐	ลกูบาศก์เมตร	เริม่ด�าเนนิโครงการ

ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล	 มาชี้แจงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ในวันพฤหัสบดีที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๖๔	เวลา	
๑๐.๐๐	นาฬิกา	T

ในปี	๒๕๖๑	มาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีการด�าเนินการให้เป็นไป
ตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกันไว้	 ซึ่งกรมเจ้าท่าได้
มาขดุดนิโดยขดุทีจ่ดุใดกท็ิง้ดนิไว้จุดนัน้	ท�าให้ประมงพ้ืนบ้านไม่
สามารถประกอบอาชีพได้	 รวมท้ังเรือก็ไม่สามารถวิ่งได้เช่นกัน	
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประมงพื้นบ้านท้ัง	 ๒	 อ�าเภอและ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นอย่างมาก	จงึขอให้คณะ	กมธ.	ด�าเนนิการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประมงพื้นบ้านต่อไป T

แวดวง
กรรมาธิการ
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คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๒๕		สิงหาคม	๒๕๖๔	นางสาวศิริกัญญา	ตันสกุล	
ประธานกรรมาธกิารการพัฒนาเศรษฐกิจ	สภาผูแ้ทนราษฎร	และ
คณะ	 รับยื่นหนังสือจาก	 น.ส.	 สมเพชร	 ศรีชัยโย	 ผู้แทนนายก
สมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย	 และ
คณะ	เรื่อง	ข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลใน	๒	ประเด็นคือ	๑.	ขอให้
รัฐบาลพิจารณายกเลิกค�าสั่งปิดร้านที่เป็นสถานประกอบการท่ี
ให้บริการท�าผมและความงาม	 ๒.	 ขอให้รัฐบาลจัดสรรวัคซีนให้
คนในอาชีพช่างท�าผมและความงาม	 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู	่									

โดย	น.ส.	ศิริกัญญา	ตันสกุล	กล่าวภายหลังรับหนังสือว่าจะน�า
เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะ	กมธ.	ต่อไป	T

คณะกรรมาธกิารการทีด่นิทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๔	นายสาทิตย์	วงศ์หนองเตย	

กรรมาธกิารการทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	สภา

ผู้แทนราษฎร	 	 และนายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 เลขานุการ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นหนังสือจาก	 นายยุพราช	

บัวอินทร์	 อดีต	 ส.ส.	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 พรรคประชาธิปัตย	์

เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดินท�ากิน	สืบเนื่องจาก

ชาวบ้านบ้านโจะโหวะใต้	 หมู่ที่	 ๔	 และบ้านโจะโหวะเหนือ	

หมู่ที่	๖	ต.	บ้านเนิน	อ.หล่มเก่า	จ.	 เพชรบูรณ์	 ได้ตั้งถิ่นฐาน

อยูอ่าศยัและท�ากินในพืน้ทีด่งักล่าวสบืทอดมาตัง้แต่บรรพบรุษุ	

ต ่อมาทางภาครัฐได ้มีประกาศให ้พื้นที่ดังกล ่าวเป ็นที่

สาธารณประโยชน์	ซึง่ตามกฎหมายแล้วประชาชนสามารถขอ

ยื่นคัดค้านการประกาศดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	

แต่เน่ืองด้วยเหตุแห่งความไม่รู ้หรือแนวทางในการสื่อสาร

ระหว่างภาครัฐกับประชาชนในเวลาน้ัน	 ท�าให้ประชาชนขาด

การรับรูถ้งึแนวทางปฏบิตัเิพือ่รกัษาสทิธขิองตนเองตามสมควร	

จึงส่งผลมาถึงปัจจุบัน	 โดยประชาชนที่ประกอบอาชีพสุจริต	

ขาดโอกาสในการแปลงทรพัย์สนิอนัสมควรจะเป็นสทิธขิองตน

เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพ	 ก่อให้เกิดปัญหาในการหา

แหล่งเงินทุน	และปัญหาหนี้สิน	ในการนี้	เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมในการแก้ไขปัญหาเอกสารสทิธใินทีด่นิท�ากินของชาวบ้าน	

จงึขอให้มีการพิสจูน์สทิธใินท่ีดนิท�ากนิกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

เพื่อแสดงว่าชาวบ้านมิได้รุกที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด	

แต่เป็นลกัษณะของการตัง้ถ่ินฐานมาก่อนการประกาศของทาง

ภาครัฐเท่านั้น

	 โดยนายสาทติย์	วงศ์หนองเตย	กล่าวภายหลงัรบัหนงัสอื

ว่า	 จะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของคณะ	 กมธ.	 เพื่อ

พิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา	

	 ด้านนายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 กล่าวว่า	 จะน�าเรื่อง

ดังกล่าวกราบเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อพิจารณา

ด�าเนินการต่อไป		T
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คณะกรรมาธกิารการแรงงาน  สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๖๔	นายสุเทพ	อู่อ้น	ประธาน
กรรมาธิการการแรงงาน	สภาผู้แทนราษฎร	รับยื่นหนังสือจาก	
นางพัชชาพลอย	สมศักดิ์	ตัวแทนผู้เดือดร้อน	และนายสมคิด	
หอมเนตร	ประธานเครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน	
สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ	 เพื่อขอให้กรรมาธิการ	 ทวงถาม	
ติดตาม	และตรวจสอบบริษัท	ศรีตรัง	แอโกรอินดัสทรี	จ�ากัด	
(มหาชน)	และบริษัท	รับเบอร์แอนด์โปรดักส์	จ�ากัด	ที่มีเจตนา
หลอกลวงและฉ้อโกงค่าจ้างแรงงานการจ้างงานให้ลงทนุ	และ
การรวบรวมยางพารา	รวมทั้งขี้ยางพารา	จากกลุ่มผู้เดือดร้อน	
และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรยางพารา	 ๒๗	 แห่ง	 มูลค่า	
๔๓๙,๗๔๔,๑๒๒	บาท	สบืเนือ่งจากทัง้สองบริษทัได้ตัง้ตวัแทน
ข้ึนมาเพือ่ประกาศกว้านซ้ือยางพาราจากพ่อค้ายางพารา	และ
สหกรณ์ต่าง	ๆ	เพื่อส่งขายเข้าโรงงานของบริษัท	แต่ไม่ได้จ่าย
ค่าจ้างแรงงาน	 การจ้างให้ลงทุน	 และการรวบรวมยางตาม
จ�านวนท่ีประกาศไว้	 ท�าให้เกษตรกรชาวยางพาราได้รับความ

เดือดร้อน	 อีกท้ังผู้ท่ีท�าการรวบรวมยางพารายังถูกด�าเนินคดี
แทนทีจ่ะเป็นบรษัิทฯ	ดงัน้ันจึงขอให้คณะกรรมาธิการ	ให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนและ
เกษตรกรชาวสวนยางพารา	 ทั้งนี้ด้านประธานกรรมาธิการ	
กล่าวภายหลังรับยื่นหนังสือ	 ว่าจะน�าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ท่ี
ประชุมของคณะ	กมธ.	และจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้
ข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป		T

คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรม
และสิทธมินษุยชน สภาผู้แทนราษฎร 
	 วันที	่๒๗	สงิหาคม	๒๕๖๔	นายสริะ	เจนจาคะ	ประธาน
กรรมาธกิารการกฎหมาย	 การยติุธรรมและสทิธิมนษุยชน	 สภา
ผูแ้ทนราษฎร	รบัยืน่หนงัสอืจาก	นายปราโมทย์ครษิฐ	ธรรมคณุากร	
กรรมการสทิธมินษุยชน	 สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์	
เร่ือง	 ขอให้ตรวจสอบการละเมดิสิทธมินษุยชนคดิล้มล้างสถาบนั
ชาต	ิศาสนา	พระมหากษตัริย์	ตามท่ีมีการรวมตัวของกลุม่บคุคล
หลายกลุม่ทีเ่รียกตวัเองว่ากลุม่คณะราษฎร	แนวร่วมธรรมศาสตร์
และการชมุนมุ	กลุม่ทะลฟุ้า	กลุม่คาร์ม็อบ	และกลุ่มมวลชนอ่ืน	ๆ	
เพือ่เรยีกร้องให้นายกรฐัมนตรลีาออกจากต�าแหน่ง	เร่งรดัให้แก้ไข
รัฐธรรมนูญ	 และปฏิรูปสถาบัน	 ซึ่งการชุมนุมในปัจจุบันมี
วตัถปุระสงค์ในการเปลีย่นแปลงระบบการปกครองและสถาบนั
หลกัของประเทศ	แตกต่างจากการออกมาเรยีกร้องประชาธปิไตย
ในอดตี	 ทีม่รีะเบียบแบบแผนไม่สร้างความเสยีหายวุน่วายให้กบั
บ้านเมือง	 ดังนั้น	 หากผู้ชุมนุมต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยด้วยความบรสิทุธ์ิใจ	จะต้อง
เคารพหลกัการสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน	คนไทยท้ังประเทศจะต้อง
ร่วมกันปกป้องคุ ้มครองสถาบันหลักของชาติในฐานะท่ีเป็น

ศนูย์รวมจิตใจของคนในชาต	ิ สภาทนายความในพระบรมราชูปถมัภ์	
จึงขอให้คณะ	 กมธ.	 เรียกร้องให้ทุกคนเคารพหลักการสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน	 และขอให้เรียกบุคคลที่เรียกตัวเองว่า															
นกักฎหมาย	 เพือ่สทิธมินษุยชน	หรอืทนายความเพ่ือสทิธิมนษุย
ชนหยดุการกระท�าท่ีเป็นการแอบอ้างว่าเป็นนกักฎหมายเพือ่สทิธิ
มนุษยชน	 เพราะนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนจะต้องปกป้อง
คุ้มครอง	 ให้การศึกษาถึงหลักการ	 เหตุผล	 และสิทธิเสรีภาพ
ขัน้พืน้ฐานตามหลักการสทิธมินษุยชนสากล	 ว่าไม่ควรไปล่วงละเมดิ
สทิธ	ิเสรภีาพ	ของบคุคลอืน่เช่นกนั	โดย	นายสริะ	เจนจาคะ	กล่าว
ภายหลงัรบัหนงัสอืว่า	 ขอรบัเรือ่งดงักล่าวเข้าสูก่ารพจิารณาของ
คณะ	กมธ.	และจะเสนอให้สภาผูแ้ทนราษฎรพจิารณาในประเด็น

ทีเ่ก่ียวเนือ่งต่อไป	 T
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คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรม
และสิทธมินษุยชน สภาผู้แทนราษฎร
	 วันที่	๑	กันยายน	๒๕๖๔		นายสิระ	เจนจาคะ	ประธาน

กรรมาธกิารการกฎหมาย	การยตุธิรรมและสทิธมินษุยชน	สภา

ผู้แทนราษฎร	 และคณะ	 แถลงข่าวผลการพิจารณาของคณะ	

กมธ.	ว่า	ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน	เรื่อง	เกณฑ์การ

ประเมนิและคดัเลอืกนักบนิท่ีจะปฏบัิตกิารบินตามโครงสร้างใหม่

คณะกรรมาธกิารการทีด่นิ  ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม สภาผูแ้ทนราษฎร
	 วันที่	๗	กันยายน	๒๕๖๔		นายนิติพล	ผิวเหมาะ	โฆษก

คณะกรรมาธกิารการทีด่นิ	ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม		

สภาผู้แทนราษฎร	 รับยื่นหนังสือจาก	 น.ส.	 ธนพร	 วิจันทร	์

ตัวแทนเครือข่ายชาวบ้าน	 ต.	 หนองไข่น�้า	 	 อ.	 หนองแค	

จ.	สระบรุ	ีเพือ่ขอให้ตรวจสอบ	ขัน้ตอนการด�าเนนิการก่อสร้าง

โรงงานผลติไฟฟ้าก�าจดัขยะ	RDF	ของบรษิทั	มทิท	คอร์ปอเรชัน่	

จ�ากัด	 เน่ืองจากโรงงานดังกล่าวตั้งอยู่ติดกับหอพักอาศัยและ

กลางแหล่งชุมชน	ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น	และ

โดยรอบเป็นพืน้ทีก่ารเกษตร	ซึง่ชาวบ้านได้รบัความเดอืดร้อน

และชาวบ้านได้พยายามร้องเรียนและเรียกร้องให้มีการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการก่อสร้างโรงงาน

ของบริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ในการนี้	คณะ	กมธ.	

ได้พจิารณาศกึษาเบือ้งต้นแล้ว	มคีวามเหน็ว่าประเดน็ดงักล่าว

มีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อน	 จึงเห็นควรให้เชิญบุคคลและ

ประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้ประกอบการ

พจิารณาต่อไป	โดยต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนญูและข้อบงัคบัการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๖๒	นอกจากนี้	ในวันที่		๒	

กันยายน	๒๕๖๔	คณะ	กมธ.	จะพิจารณาศึกษาแนวนโยบาย

ด้านกฎหมายเกีย่วกบัการละเมิดสทิธิมนุษยชน	กรณีเจ้าหน้าที่

ต�ารวจถูกกล่าวหาว่าทรมานผู้ต้องหาคดียาเสพติดด้วยการใช้

ถุงพลาสติกคลุมศีรษะ	 เพื่อเรียกรับเงินจนผู้ต้องหาเสียชีวิต	

โดยเชิญหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุม	

ในการน้ี	 คณะ	 กมธ.	 จะตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็น

ดังกล่าวอย่างรอบด้าน	 เพื่อให้เป็นที่กระจ่างของสังคม	 และ

เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย		T

ดังกล่าวแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้น้ี	นายนิติพลกล่าวภายหลงัรับหนังสอืว่า	จะน�าเรือ่งดงักล่าว

เข้าสูก่ารพจิารณาของคณะ	กมธ.	เพือ่หาแนวทางแก้ไขปัญหา

และจะติดตามประเด็นดังกล่าวอย่างอย่างใกล้ชิดต่อไป	T
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คณะกรรมาธิการการปกครอง  สภาผูแ้ทนราษฎร  
	 วันที	่๗	กนัยายน	๒๕๖๔	 นายไพจติ	ศรวีรขาน	ประธาน	

คณะกรรมาธกิารการปกครอง	สภาผู้แทนราษฎร	ประชมุตดิตาม

ความคบืหน้ากรณกีารทบทวนนโยบายการขึน้ภาษยีาสูบ	 โควตา

รับซื้อใบยาสูบ	 และการเร่งจ่ายเงินชดเชยกรณีการยาสูบ

แห่งประเทศไทยตดัโควตารบัซือ้ใบยาสบู	 เพ่ือป้องกนัผลกระทบ

และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสูบ	 โดยเชิญ

ผูเ้กีย่วข้อง	 อาท	ิ อธบิดกีรมสรรพสามติ	 และ	ผูว่้าการการยาสบู

แห่งประเทศไทย	ร่วมประชุม	

	 โดยทีป่ระชุมได้รับทราบข้อมลู	ข้อเทจ็จรงิ	ประกอบข้อมลู

คณะกรรมาธกิารการแรงงาน  สภาผูแ้ทนราษฎร  
	 วันที่	 ๙	 กันยายน	 ๒๕๖๔	 นายสุเทพ	 อู่อ้น	 ประธาน

กรรมาธกิารการแรงงาน	 	 สภาผูแ้ทนราษฎร	 รบัยืน่หนงัสอืจาก	

นายไพรัต	 อุดมไพรพฤกษ์	 นายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยง

เดก็ไทย	 เรือ่ง	 ขอให้พจิารณาทบทวนเพือ่ช่วยเหลอืและเยยีวยา

ความเสยีหายให้กับผูป้ระกอบการและบคุลากรสถานรับเลีย้งเด็ก

เอกชน	 ด้วยสถานรบัเลีย้งเด็กเอกชนเป็นหน่วยงานหนึง่ในกลุม่

สถานพัฒนาเดก็ปฐมวยั	ภายใต้สงักดักรมกจิการเดก็และเยาวชน	

กระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนษุย์	โดยภารกจิของ

สถานรบัเลีย้งเดก็	นอกจะดแูลสขุอนามยัประจ�าวันแล้ว	ยงัส่งเสรมิ

เอกสารจากหน่วยงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง	 พบว่าการปรับ

โครงสร้างภาษีบุหรี่ในประเทศส่งผลให้ราคาขายบุหรี่เพิ่มสูงขึ้น	

บุหรี่ต่างประเทศมีการปรับลดราคาลง	 คนจึงหันไปสูบบุหรี่

ต่างประเทศ	 ยาเส้น	 หรือบุหรี่ผิดกฎหมาย	 ท�าให้การยาสูบ

แห่งประเทศไทยมียอดจ�าหน่ายบุหรีล่ดลง	 จงึต้องปรบัลดการซ้ือ

ใบยาสบูจากเกษตรกรชาวไร่ยาสบู	 ส่งผลให้เกษตรกรได้รบัความ

เดือดร้อน	 ท้ังนี	้ กระทรวงการคลงัมีโนบายในการจ่ายเงนิชดเชย

ให้แก่เกษตรกร	 ซึ่งปัจจุบันมีการเสนอเรื่องขอรับการจัดสรร

งบประมาณในการจ่ายเงนิชดเชยดงักล่าว	เมือ่วันที	่๒๐	กรกฎาคม

ทีผ่่านมา	เพือ่ให้คณะรัฐมนตร	ี(ครม.)	พจิารณามมีตต่ิอไป	รวมทัง้

มีการพิจารณาหาพืชทดแทนให้แก่เกษตรกรชาวไร่ยาสูบด้วย	

ส�าหรบัการปรบัปรงุโครงสร้างภาษบีหุรีใ่หม่นัน้	จะต้องท�าให้ตอบ

โจทย์ใน	๔	เรือ่งหลกั	คอื	การดแูลเกษตรกร	สขุภาพของประชาชน	

ปราบปรามบุหรี่เถื่อน	 และการจัดเก็บรายได้ของกรม	 ซึ่งจะ

พยายามท�าให้เหมาะสมและสมดลุมากท่ีสดุ		 T

การเรียนรู้ตามช่วงวัยเพื่อสร้างพัฒนาการที่สมวัยในด้านต่าง	 ๆ	

ส่งเสริมการจดัการเพิ่มคุณภาพชวีิตที่ดใีห้กับเดก็และครอบครวั	

รวมทั้งส่งเสริมด้านโภชนาการและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ

ผูป้กครองในช่วงเวลาท่ีต้องออกไปท�างาน	อย่างไรกต็าม	จากการ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา	๒๐๑๙	 ในระลอกทีส่อง	

ช่วงต้นปี	๒๕๖๔	มสีถานรบัเลีย้งเดก็เอกชนทีต้่องถูกปิดโดยค�าสัง่

จากภาครฐั	จ�านวน	๗๓๓	แห่ง	ท�าให้มบีคุลากรว่างงานและขาด

รายได้จ�านวนกว่า	๖,๐๐๐	คน	และผูป้กครองท่ีได้รบัผลกระทบ

กว่า	๓๕,๐๐๐	ครอบครวั	ซึง่ตลอดสองปีท่ีผ่านมา	สถานรับเลีย้ง

เด็กเอกชนต้องปิดกจิการชัว่คราวเป็นระยะเวลานานกว่า	๙	เดอืน	

ส่งผลให้ขาดรายได้และได้รับความเสียหายเป็นมูลค่ารวมกว่า	

๒,๒๐๕	ล้านบาท	จงึขอเรยีกร้องให้รฐับาลออกมาตรการช่วยเหลอื

เยยีวยา	นายสเุทพ	อูอ้่น	กล่าวภายหลงัรับยืน่หนงัสือว่า	ทางคณะ	

กมธ.	 จะน�าเข้าเรือ่งดงักล่าวบรรจเุข้าสูว่าระประชมุ	 และจะเชญิ

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมาร่วมประชมุเพือ่พจิารณาหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาต่อไป		 T
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	 เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้	 โดยท่ีมาตรา	 ๕๓	

วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึง

อสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.		๒๕๖๒	บัญญัติให้การขอคืนที่ดินที่ไม่ได้น�าไปใช้

ประโยชน์ตามวตัถุประสงค์แห่งการเวนคืนภายในระยะเวลาตามมาตรา	๕๑	

หรอืเหลอืจากการใช้ประโยชน์	และในกรณทีีเ่จ้าของเดมิหรอืทายาทมทีีด่นิ

ที่มีการซื้อขายตามมาตรา	๓๔	 รวมเป็นแปลงเดียวกันกับท่ีดินท่ีขอคืน	

และเจ้าหน้าที่ยังมิได้น�าที่ดินนั้นไปใช้ประโยชน์	 เป็นไปตามแบบและวิธีการ										

ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้		

กฎกระทรวง 
การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน พ.ศ. ๒๕๖๔

กฎหมาย
ควรรู้
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	 เนื้อหาโดยสรุป	 กฎกระทรวง	 การขอคืนท่ีดินท่ีถูก

เวนคืน	พ.ศ.	๒๕๖๔	มีดังนี้	

	 ข้อ	 ๑	 ผู้มีสิทธิขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	 ได้แก่บุคคล												

ดังต่อไปนี้

	 (๑)	เจ้าของเดิม	 ในกรณีท่ีมีเจ ้าของเดิมหลายคน	

เจ้าของเดิมคนใดคนหนึ่งมีสิทธิขอคืนได้

	 (๒)	ทายาทของเจ้าของเดิมที่ตาย	 ทายาทนั้นต้องเป็น

ทายาทท่ีมีสิทธิได้รับมรดกของเจ้าของเดิมตามกฎหมาย	

ในกรณีที่มีทายาทที่มีสิทธิได้รับมรดกหลายคน	 ทายาทคนใด

คนหนึ่งนั้นมีสิทธิขอคืนได้	แต่ในกรณีที่มีเจ้าของเดิมหลายคน	

เจ้าของเดิมคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่	 ทายาทของเจ้าของเดิม

ทีต่ายน้ันจะขอคนืได้เมือ่มีหลกัฐานแสดงได้ว่าเจ้าของเดิมทีย่งั

มีชีวิตอยู่รับทราบการขอคืนหรือได้ร่วมขอคืนด้วย

ผู้ยื่นค�าร้องจะจัดพิมพ์ให้มีข้อความตรงตามแบบ	ขค.	๑	ก็ได้

ผู ้ยื่นค�าร้องจะขอคืนที่ดินทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้

	ในกรณีการขอคืนที่ดินเฉพาะบางส่วน	การจะคืนที่ดินส่วนใด

ให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่เห็นสมควร	 โดยค�านึงถึงประโยชน์

ของทางราชการด้วย

	 ข้อ	๓	เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัค�าร้องตามข้อ	๒	แล้ว	ให้ออก

ใบรับค�าร้องเบื้องต้นให้แก่ผู้ยื่นค�าร้อง	 ใบรับค�าร้องเบื้องต้น

	 ข้อ	๒	ผูม้สีทิธขิอคืนทีด่นิทีถ่กูเวนคนืผูใ้ดประสงค์จะขอ

คนืทีด่นิ	ให้ยืน่ค�าร้องพร้อมเอกสารหรอืหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่

ตามแบบ	ขค.	๑	ท้ายกฎกระทรวงนี	้ภายในสามปีนบัแต่วนัพ้น

ก�าหนดระยะเวลาตามมาตรา	๕๑	หรือมาตรา	๖๗	แห่งพระ

ราชบญัญตัว่ิาด้วยการเวนคืนและการได้มาซึง่อสังหารมิทรพัย์	

พ.ศ.	๒๕๖๒	แล้วแต่กรณี

	 การยื่นค�าร้องจะยื่น	ณ	 ที่ท�าการของเจ้าหน้าที่	 หรือ

โดยวิธีส ่ งทางไปรษณีย ์ตอบรับ	 หรือโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	 ในกรณีการยื่นค�าร้องโดยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ถ้าไม่มีแบบ	ขค.	๑	อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์	

ต้องระบุระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่จะใช้ในการตรวจสอบความ

ถกูต้องครบถ้วนของเอกสารหรอืหลกัฐานไว้ด้วย	ซึง่ต้องไม่เกนิ

เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับค�าร้อง	 ในกรณีท่ีพบว่าเอกสารหรือ

หลักฐานท่ีได้รับยังไม่ถูกต้องครบถ้วน	 ให้แจ้งผู ้ยื่นค�าร้อง

ด�าเนินการแก้ไข	 พร้อมท้ังก�าหนดระยะเวลาท่ีผู้ย่ืนค�าร้องจะ

ต้องด�าเนินการ	 และแจ้งให้ผู้ยื่นค�าร้องทราบภายในสิบห้าวัน

นับแต่วันที่ตรวจสอบแล้วเสร็จหรือต้องแล้วเสร็จเพ่ือให้ผู้ยื่น

ค�าร้องด�าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ี

ก�าหนด	 ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ได้รบัแจ้ง	หากผูย้ืน่ค�าร้องไม่ด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา

ที่ก�าหนด	 ให้ถือว่าผู้ยื่นค�าร้องไม่ประสงค์จะด�าเนินการตาม

ค�าร้องนั้นต่อไป	 และให้เจ้าหน้าที่ยุติเรื่องและแจ้งให้ผู ้ยื่น

ค�าร้องทราบถึงเหตุแห่งการยุติเรื่องน้ัน	 เม่ือผู้ยื่นค�าร้องได้ยื่น

ค�าร้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 ให้ออกใบรับค�าร้องให้แก่ผู้ยื่น

ค�าร้อง



42 เอกสารข่าวรัฐสภา

	 ข้อ	 ๔	 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับค�าร้องถูกต้องครบถ้วนแล้ว	

ให้เจ้าหน้าที่ส่งค�าร้องให้คณะกรรมการตามมาตรา	 ๕๕	 แห่ง

พระราชบัญญัติ ว ่ าด ้ วยการเวนคืนและการได ้มาซึ่ ง

อสังหาริมทรัพย์	พ.ศ.	๒๕๖๒	เพื่อพิจารณา

	 ข้อ	๕	 ให้เจ้าหน้าที่คืนที่ดินแก่เจ้าของเดิมหรือทายาท

ที่ยื่นค�าร ้อง	 ในกรณีที่มี ผู ้มี สิทธิยื่นค�าร ้องขอคืนที่ดินที่

ถูกเวนคืนหลายคน	 แต่ผู้มีสิทธิทุกคนมิได้ร่วมยื่นค�าร้องด้วย	

การที่เจ ้าหน้าที่คืนที่ ดินให้แก่ผู ้ยื่นค�าร ้องคนใดคนหน่ึง	

ไม่เป็นการตัดสิทธิที่พึงมีตามกฎหมายในที่ดินที่ได้รับคืนของ

เจ้าของเดมิหรอืทายาทคนอืน่ทีม่ไิด้ร่วมยืน่ค�าร้อง	ผูไ้ด้รบัท่ีดินคนื

ยงัคงมสิีทธแิละหน้าทีต่่อผูม้สีทิธิตามกฎหมายดงักล่าว	จะอ้าง

การท่ีเจ้าหน้าท่ีคืนที่ดินให้ตนเป็นข้ออ้างในการตัดสิทธิบุคคล

อื่นมิได้

	 ข้อ	๖	บรรดาค�าร้องขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนที่ยื่นไว้แล้ว

ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้รับค�าร้องนั้นไว้

พจิารณาต่อไปตามกฎกระทรวงนี	้ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้อง

ได้เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม	 เจ้าหน้าท่ีจะเรียกให้ผู้ยื่น

ค�าร้องส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในเวลา

ท่ีก�าหนดก็ได้	 ระยะเวลาท่ีก�าหนดดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า

หนึ่งร้อยแปดสิบวัน

	 การเวนคืนที่ดินของภาครัฐเกิดขึ้นใหหลายพ้ืนที่ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในพื้นที่นั้น	 แต่การเวรคืน

ทีด่นิดงักล่าว	กเ็พือ่น�าไปใช้ในกจิการทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์	

พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศ	เช่น	สร้างถนน	สร้าง

ทางพิเศษหรือทางด่วน	 สร้างเขื่อน	 อ่างเก็บน�้า	 สร้างสถานี

รถไฟฟ้าหรอืสร้างรางรถไฟฟ้าความเรว็สงูอย่างหลายโครงการ

ที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน	 แต่หากภาครัฐไม่ได้น�าที่ดินเวนคืนไป

ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์	 	 ประชาชนผู้เป็นเจ้าของที่ดิน

ที่ถูกเวนคืนสามารถใช้สิทธิขอคืนที่ดินได้ตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงฉบับนี้

ข้อมูล :- ราชกิจจานุเบกษา	“กฎกระทรวง	การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน	พ.ศ.	๒๕๖๔”	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๐	สิงหาคม	

๒๕๖๔		จาก	http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/044/T_0020.PDF

******



กฎหมายควรรู้ 43



44 เอกสารข่าวรัฐสภา



กฎหมายควรรู้ 45



46 เอกสารข่าวรัฐสภา



ภาพเก่าเล่าเรื่อง 47

ภาพเก่า
เล่าเรื่อง

กว่าจะมาเป็น “พาราลิมปิกเกมส์”

	 ภายหลงัจากท่ีมหกรรมกีฬาพาราลิมปิก	โตเกยีว	2020	ได้เปิด

การแข่งขันอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	

ณ	สนามโอลมิปิก	กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่น่	ภายใต้มาตรการควบคมุ

และป ้องกันการแพร่ระบาดของ	 COVID-19	 โดยมีสมเด็จ

พระจกัรพรรดนิารูฮโิตะ	เสดจ็เป็นประธานพธีิเปิด	พร้อมด้วย	โธมัส	บาค

ประธานคณะกรรมการโอลมิปิกสากล	และแอนดรูว	พาร์สนัส์	ประธาน

คณะกรรมการพาราลิมปิกสากล	
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	 พิธีดังกล ่าวได ้จัดขึ้นภายใต้ธีม	 “พวกเรามีป ีก”	

(We	 Have	Wings)	 ซึ่งได้เนรมิตสนามกีฬาให้เป็นเครื่องบิน

ขนาดเล็ก	และบอกเล่าเรือ่งราวเครือ่งบนิปีกเดยีวทีท่ะยานขึน้

สู่ท้องฟ้า	น�าเสนอรูปแบบทีแ่สดงถงึ	“การก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั

ด้วยปีกของเรา”	เป็นการสร้างจิตส�านึกในความกล้าหาญของ

นักกีฬาพาราลิมปิกที่พยายามจะกางปีกไม่ว่าลมจะพัดไปทาง

ไหน	 ปัจจุบัน	 กีฬาพาราลิมปิกจะจัดข้ึนหลังจากการแข่งขัน

กีฬาโอลิมปิกสิ้นสุดลง	 และประเทศเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก

ครั้งนั้น	จะได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกด้วย

	 เอกสารข่าวฉบับนี้	 จะน�าเสนอเรื่องราวประวัติความ

เป็นมาที่น่าสนใจ	 ว่ากว่าจะมาเป็นกีฬาพาราลิมปิก	 โตเกียว	

๒๐๒๐	 ได้ในวันน้ีในอดีตมีความเป็นมาอย่างไร	 ทั้งน้ี	 กีฬา

พาราลมิปิก	ได้เริม่การแข่งขนัครัง้แรกนัน้ตัง้แต่ปี	ค.ศ.	๑๙๔๘

เป็นการแข่งขันกีฬาส�าหรับคนพิการหลายประเภท	และค�าว่า	

“พาราลิมปิกเกมส์”	นั้น	มาจากค�าว่า	พารา	(Para)		ซึ่งเป็น

ภาษากรีก	 แปลว่าข้างหรือเคียงข้าง	 และต่อด้วยค�าว่าลิมปิก	

มาจากโอลมิปิก	(Olympic)	ซึง่ได้สือ่ตรงตวัว่าเป็นการแข่งขนั

ที่จัดคู่ไปกับโอลิมปิกเกมส์และจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไป	

ในส่วนของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์	 จะเป็นการ

แข่งขันกีฬาในฤดูร้อน	๒๒	ชนิดกีฬา	และกีฬาในฤดูหนาว	๕	

ชนิดกีฬา

	 คุณสมบัติของนักกีฬาพาราลิมปิกเกมส์	 จะต้องมี

ความบกพร่องใน	๓	ประเภท	ดังนี้

	 ๑.	ความบกพร่องทางร่างกาย	ซึง่แบ่งตามประเภทย่อย	

ได้แก่	กล้ามเนื้ออ่อนแรง	ข้อติด	แขนขาลีบเล็ก	ขาไม่เท่ากัน	

มีรูปร่างแคระ	กล้ามเนื้อตึงตัวมาก	สูญเสียการทรงตัว

	 ๒.	 ความบกพร่องทางการมองเห็น	 ตั้งแต่ระดับพิการ

ทางสายตาตามกฎหมายไปจนถึงตาบอดสี

	 ๓.	ความบกพร่องทางสติปัญญา	

	 กีฬาพาราลิมปิก	 ได้มีจุดเริ่มต้นในปี	 ๑๙๔๘	 จากการ

รเิริม่ของดอกเตอร์ลดุวกิ	กทูมัน	ศลัยแพทย์ประจ�าโรงพยาบาล

สโตก	แมนเดวิลล์	 ผู้ที่ได้มีแนวคิดจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น	 โดย

เป็นการจัดการแข่งขันกฬีาสโตก	แมนเกมส์	ณ	ประเทศองักฤษ	

ส�าหรับทหารผ ่านศึกที่ต ้องพิการจากการท�าสงคราม	

การแข่งขันนี้จะช่วยการเสริมสร้างฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย

และใจ	 จากน้ัน	 ได้มีการจัดแข่งขันอีกครั้งในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๕๒	

ณ	 ประเทศอังกฤษเช่นกัน	 แต่ครั้งนี้มีทหารผ่านศึกชาวดัตช์

เข้าร่วมการแข่งขนัด้วย	จงึอาจกล่าวได้ว่าเป็นการแข่งขนักฬีา

คนพิการในระดับนานาชาติครั้งแรกของโลก	

	 ดอกเตอร์ลุดวิก	กูทมัน	 เป็นผู้ที่มีความเชื่อในพลังของ

กีฬา	 และมั่นใจว่ากีฬาเป็นกระบวนการฟื้นฟูที่ยอดเยี่ยม

ส�าหรับผู้ทุพพลภาพเพื่อช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ

ร่างกายและความเคารพในตัวเอง	 ดังน้ัน	 กูทมันจึงสนับสนุน

ให้ผูป่้วยเล่นกฬีาควบคูไ่ปกบัการรกัษาทางการแพทย์	การแข่งขนั

กีฬาสโตก	 แมนเกมส์	 พัฒนาและเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง	

ดอกเตอร์ลุดวิก กูทมัน
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จนสร้างความประทับใจให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการ

โอลิมปิกและประชาคมนานาชาติ	 ซึ่งท�าให้ดอกเตอร์ลุดวิก	

กูทมัน	ได้รับรางวัล	เฟิร์นลีย์	คัพ	ที่มอบให้กับผู้อุทิศตนอย่าง

โดดเด่นตามอุดมคติของโอลิมปิก

	 จากการตอบรับกีฬาส�าหรับผู้ทุพพลภาพ	 จึงได้มีการ

พัฒนามาสู่พาราลิมปิกเกมส์ครั้งแรกในปี	๑๙๖๐	ณ	กรุงโรม	

ประเทศอิตาลี	 ซ่ึงจัดขึ้นหลังการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์จบลง

ของอิตาลี	 กีฬาคนพิการนานาชาติได้ปรับระบบเข้ามาสู่การ

เป็น	 “กีฬาโอลิมปิกคนพิการ”	 โดยมีนักกีฬา	 ๔๐๐	 คน

จาก	๒๓	ประเทศเข้าร่วมการแข่งขนั	ส�าหรับพาราลมิปิกครัง้แรก

อิตาลีเจ้าภาพได้ครองเจ้าเหรียญทอง	 แต่การจัดแข่งขัน

ดังกล่าวได้ประสบปัญหามากโดยเฉพาะปัญหาค่าใช้จ่ายของ

เจ้าภาพโอลิมปิก	 ท�าให้กีฬาคนพิการนานาชาติต้องแยกไป

แข่งขันเองต่างหากตามเมืองอื่น	ๆ	ที่มีความพร้อมมากกว่า	

	 จากน้ัน	 ในปี	 ๑๙๖๔	 ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นใน

ครัง้ที	่๒	ณ	กรงุโตเกยีว	ประเทศญีปุ่่น	และต่อด้วยกรุงเมก็ซโิกซิตี้	

แต่เจ้าภาพได้ปฏิเสธการจัดการแข่งขัน	 ดังนั้น	 การแข่งขัน

พาราลิมปิกเกมส์จึงต้องย้ายไปจัด	ณ	เมืองเทลอาวีฟ	ประเทศ

อิสราเอลแทน	 และต่อมาในปี	 ๑๙๘๘	 การแข่งขันโอลิมปิก

เกมส์และพาราลิมปิกเกมส์ได้จัดใน	 ณ	 กรุงโซล	 ประเทศ

เกาหลีใต้	 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	 คณะกรรมการโอลิมปิกสากล	

และสหพนัธ์กีฬาคนพกิารนานาชาต	ิจงึร่วมกนัขอความร่วมมือ

ให้เจ้าภาพกฬีาโอลมิปิก	รบัหน้าท่ีเป็นเจ้าภาพกฬีาพาราลมิปิก

ควบคู่ไปในปีเดียวกัน	จากนั้น	การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์จึง

จัดขึ้นในเมืองเดียวกับเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์มาตลอด	จึงอาจ

กล่าวได้ว่า	 กีฬาพาราลิมปิกฤดูร้อน	 ณ	 กรุงโซล	 ประเทศ

เกาหลีใต้	เป็นการเริ่มต้นกีฬาพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ

ที่มา

Samyan	Midtown.	สิ่งที่ต้องรู้	เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมส์.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔.	

	 จาก	https://www.samyan-mitrtown.com.

Sanook.com.	เรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่	ชมบรรยากาศพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมส์	๒๐๒๐	อย่างเป็นทางการ.	สืบค้น

	 เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔.	จาก	https://www.sanook.com/sport/1300821/

Stadiumth.	Worldwar	๒	จากสงครามสู่ต้นก�าเนิดพาราลิมปิกเกมส์.		สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔.	

	 จาก	https://stadiumth.com/olympic/highlight

กรุงเทพธุรกิจ.	โตเกียว	พาราลิมปิก	๒๐๒๐	เปิดฉากยิ่งใหญ่.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔.	จาก

	 https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/956436

กรุงเทพธุรกิจ.	ชวนรู้จัก	พาราลิมปิกเกมส์	มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้โอลิมปิก.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	

	 ๒๕๖๔.	จาก	https://www.bangkokbiznews.com/news
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“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” 
มรดกโลกแห่งล่าสุดของประเทศไทย

เรื่องน่ารู้

	 คณะกรรมการมรดกโลกได ้มีมติรับรองให ้
พื้นที่  “กลุ ่มป่าแก่งกระจาน”	 ของประเทศไทยได้ รับ
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก	 ภายใต้เกณฑ์ข้อท่ี	 ๑๐	 ด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพ	 เม่ือวันท่ี	 ๒๖	 กรกฎาคม	
๒๕๖๔	เป็นมรดกโลกแห่งที	่๖	ของประเทศไทย	และเป็นแหล่ง
มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งท่ี	 ๓	 ของไทย	 ท้ังน้ี	 ภายใต้
เกณฑ์ข้อที	่ ๑๐	 คอื	 ต้องเป็นถิน่อาศยัทางธรรมชาตใินการ
อนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ	รวมถงึพบชนดิพนัธุพื์ช
และพนัธุสั์ตว์ทีม่คีณุค่ายิง่	 ด้านการอนุรกัษ์และวทิยาศาสตร์
โดยมีชนดิพนัธุส์�าคญัทีถ่กูคกุคามเส่ียงต่อการสญูพนัธ์ุ



เรื่องน่ารู้ 51

	 หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นมรดกโลก	 มี	 ๑๐	 ข้อ

ข้อที่	 ๑-๖	 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม	

ข้อที่	 ๗-๑๐	 เป็นหลักเกณฑ์แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ	

และต้องมีความหลากหลายของชนิดพันธุ ์	 ซึ่งสัตว์ป่าที่

ส�ารวจพบในพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจาน	 มีจ�านวน	 ๔๕๙	

ชนิด	 จ�าแนกตามสถานภาพตามบัญชีแดงของสหภาพสากล

เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ	

	 “กลุ่มป่าแก่งกระจาน”	 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

นั้นเป็นผลของความส�าเร็จในการด�าเนินการอนุรักษ์พื้นท่ี

ถิ่นที่อยู ่อาศัย	 ส�าหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชวีภาพในถิน่ก�าเนดิและการเป็นถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของชนดิพันธุพ์ชื

พันธุ์สัตว์	 ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์หรือเชิงอนุรักษ์

ระดับโลก	 รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของ

แม่น�้าเพชรบุรี	 แม่น�้าปราณบุรี	 และแม่น�้าภาชี	 เป็นป่าผืน

ใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์	มีเนื้อที่ประมาณ	๒.๕	ล้านไร่	

	 “กลุ่มป่าแก่งกระจาน”	 เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่

บนเทอืกเขาตะนาวศร	ีมีพ้ืนทีค่รอบคลมุ	๓	จังหวัด	ได้แก่	จงัหวดั

ราชบุร	ี จงัหวดัเพชรบุร	ี และจังหวัดประจวบครีขัีนธ์	 ประกอบ

ด้วยพ้ืนทีอ่ทุยานแห่งชาต	ิ ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 อุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน	 อุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อุทยานแห่งชาติ

เฉลมิพระเกยีรติไทยประจัน	 และเขตรกัษาพันธ์ุสัตว์ป่า	๑	แห่ง

ได้แก่	 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่น�้าภาชี	 กลุ่มป่าแก่งกระจาน

มีต�าแหน่งที่ตั้งอยู่ในเขตนิเวศอินโดมาลายัน	 ซึ่งเป็นรอยต่อ

ระหว่างภูมิศาสตร์ย่อยของพืชพันธุ ์สัตว์ป่าหลายเขตมา

ประจบกนั	 และเป็นผนืป่าขนาดใหญ่ท่ีต่อเน่ืองไปกับเทอืกเขา

ตะนาวศรี	 ท�าให้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

สูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชีย

	 นอกจากนี้	 ยังเป็นต้นแม่น�้าเพชรบุรี	 ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่หายากและใกล้สูญพันธ์ุ

อย่างจระเข้น�้าจืด	 ดังนั้น	 การพบจระเข้น�้าจืดหรือจระเข้

สายพนัธ์ุไทย	 บรเิวณพ้ืนทีแ่ม่น�า้เพชรตอนบนเหนือบ้านโป่งลกึ

และบ้านบางกลอยมากกว่า	 ๑	 ตัว	 เป็นหลักฐานยืนยันถึง

ความสมบูรณ์ของผืนป่า	 นอกจากจระเข้น�้าจืดที่พบแล้ว

ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 ยังพบเสือโคร่งและ

ช้างป่าด้วย	 เป็นส่ิงท่ีแสดงได้ถงึความทุ่มเทท�างานของเจ้าหน้าที่

อุทยานฯ	 ในการอนุรักษ์ผืนป่า	 รวมทั้ง	 ความทุ่มเทพยายาม

ของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้รวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์สัตว์

และพืชป่าเฉพาะถิ่นที่หายาก	 เพื่อยืนยันต่อคณะกรรมการ

มรดกโลกมานานกว่า	 ๑๐	 ปี	 ถึงความโดดเด่นด้านความ

หลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มป่าแก่งกระจาน	 โดยทาง

กรมอุทยานแห่งชาติ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	 ได้น�าเสนอพื้นที่กลุ ่มป่าแก่งกระจานเข้าสู ่

บัญชีรายชื่อเบื้องต้นต่อศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีส	 ประเทศ

ฝรั่งเศส	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๔	

	 ทั้งนี้	 กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของ

ประเทศไทย	 นับว่าเป็นมรดกโลกแห่งที่	 ๖	 และเป็นแหล่ง

มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งที่	 ๓	 ของของประเทศไทย	 โดย

ก่อนหน้าน้ีประเทศไทยมีสถานท่ีท่ีได้ข้ึนทะเบียนเป็นมรดก

โลกแล้วจ�านวน	๕	แห่ง	ได้แก่
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	 “มรดกโลกทางวัฒนธรรม”	๓	แห่ง	ได้แก่	

	 ๑.	เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร	จังหวัด

สุโขทัย		

	 ๒.	 นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	

	 ๓.	 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี

	 “มรดกโลกทางธรรมชาติ”	๒	แห่ง	ได้แก่	

	 ๑.		เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่	-	ห้วยขาแข้ง		

	 ๒.		กลุ่มป่าดงพญาเย็น	-	เขาใหญ่	

	 การขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกนั้น	

มีประโยชน์ต่อการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ท่ีมีคุณค่าโดดเด่น	

โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยในระดับสากล	 รวมทั้ง	

ช่วยยกระดับการอนุรักษ์พ้ืนที่ด้วยการบริหารจัดการที่เป็น

ไปตามมาตรฐานสากล	 นอกจากนี้	 ยังช่วยส่งเสริมชุมชน

ท้องถิ่นในการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศโดยเฉพาะด้านการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 ดังนั้น	 พวกเราคนไทย

ในฐานะเจ้าของประเทศจะต้องช่วยกันปกป้องรักษาผืนป่า

มรดกโลกให้คงคุณค่าสืบต่อไป

ที่มา

MGR	Online.	กลุ่มป่าแก่งกระจานมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๔.	จาก	

	 https://mgronline.com/travel

ไทยโพสต์.	ป่าแก่งกระจานคุณค่าที่คู่ควร	๑๐	ปีได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลก.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๔.	จาก	

	 https://www.thaipost.net

กรุงเทพธุรกิจ.	กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔.	จาก	

	 https://www.bangkokbiznews.com/news

กรุงเทพธุรกิจ.	ท�าความรู้จัก	๖	สถานที่มรดกโลกของไทย.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๖๔.	จาก	

	 https://www.bangkokbiznews.com/news








